



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 23 มกราคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. 'ประภัตร'เยียวยาเกษตรกรโคป่วย	มติชน
2. ปศุสัตว์ตามอายุัดหมูอีก 67 ตัน ห้องเย็นนครปฐม	แนวหน้า
3. ล่องเรือชิมลำไยราชบุรีสดใหม่คุณภาพดีผลไม้ทางเลือกเทศกาลตรุษจีน	มติชน
4. 9 ปีศาสตร์พระราชชา'โคก หนอง นา โมเดล'	ไทยโพสต์
5. ถึงคือน้ำมันพืชขาดตลาดห้างขึ้นป้าย-ไม่มีขาย	ข่าวสด
6. สั่ง'2บ.ห้องเย็น'แฉง ปมส่งกักตุนหมูมหาชัย ห้างคุมซื้อน้ำมันปาล์ม	มติชน
7. คอลัมน์: วิถีชีวิต: 'ทำกินไม่ทุกข์โควิด' กับชีวิตเกษตรกร 'ศศเศรษฐกิจโชค ตาม...	เดลินิวส์
8. ผู้ว่าฯลุยเช็คสต็อกหมูทั่วปท. มหาชัยสอบ25บ.	มติชน (กรอบข่าย)
9. 'เสียงมค้ำกสิกรรมวิถี' ด้วยศรัทธาของคนไม่เคยทำเกษตร	ไทยโพสต์
10. คอลัมน์: เศรษฐศาสตร์วันหยุด: ปัญหาหมูๆเริ่มบานปลาย	แนวหน้า

'ประภัตร'เยียวยาเกษตรกรโคป่วย

เมื่อวันที่ 22 มกราคม นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดนครพนม มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpk Skin Disae) และชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร ณ โรงเรียนนครพนมพิทยาคม โดยมีนายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมต้อนรับ

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมมีผู้เลี้ยงโค-กระบือ รวมทั้งสิ้น 42,788 ราย แบ่งเป็นโคเนื้อ 144,859 ตัว กระบือ 75,814 ตัว และในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีการพบโคเนื้อป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน ครั้งแรกที่ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จากนั้นก็พบการระบาดในอำเภอต่างๆ ครอบคลุมทั้ง 12 อำเภอ และสถานการณ์โรคได้คลี่คลายลงในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่มีโค-กระบือป่วยรวม 8,571 ตัว และ

ตาย 709 ตัว ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 3,975 ราย

โดยทางหน่วยงานราชการได้ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรวม 625 ราย เป็นโค-กระบือ 677 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 15,785,000 บาท และเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงได้มีพิธีมอบในวันนี้ โดยเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการหาช่องทางตลาดให้เกษตรกร ส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะสนับสนุนวงเงินที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ ทั้งเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. เดิม และเกษตรกรรายใหม่ โดยสามารถยื่นกู้ได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา เกษตรกร 1 ราย สามารถกู้ได้ไม่เกิน 1 แสนบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน เพียงมีคนค้ำ 2 คน สามารถยืมได้ 3 ปี ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

ปลุสตัดตามอายุัดหมูอีก 67 ตัน ห้องเย็นนครปฐม

ตรวจสอบไม่ทราบแหล่งที่มา เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมาย ‘เชียงใหม่-ตราด’ ไม่พบกักตุน เดินหน้าตรวจค้นทั่วประเทศ

กรมปลุสตัดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขยายผลตามบัญชานายกฯ ลุยตรวจสอบเนื้อสุกรในห้องเย็นทั่วประเทศ ซากสุกรอีก 2 แห่ง ไม่ทราบแหล่งที่มาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวนรวม 66,984.34 กิโลกรัม ในขณะที่ “เชียงใหม่-ตราด” โปร่งใสไม่พบการกักตุน

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปลุสตัด เผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่

ต่อ : หมู- หน้า 9

หมู

ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท ด้านกักกันสัตว์ สระบุรี ด้านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา ด้านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปกบ.) ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจสอบห้องเย็น เพื่อป้องกันกรณีที่มีมีการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อสุกรเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า โดยในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบการกักตุนซากสุกร ในห้องเย็น จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

โดยวันที่ 22 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบริษัท C (นามสมมุติ) เป็นโรงงานตัดแต่งเนื้อสัตว์ และมีห้องเย็นของตนเอง พบมีการจัดเก็บซากสุกร จำนวน 288,828.6 กิโลกรัม พนักงานเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบเอกสารเคลื่อนย้าย พบมีซากสุกร บางส่วนจำนวน 56,898 กิโลกรัม ได้นำไปฝากจัดเก็บห้องเย็นภายนอกแห่งหนึ่ง ไม่มีเอกสารเคลื่อนย้ายซากสัตว์ และทางบริษัทยังไม่ได้แจ้งจำนวนกักตุนต่อกรมการค้าภายใน พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดซากสุกร จำนวน 56,898 กิโลกรัม ไว้ที่ห้องเย็นดังกล่าว และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ขยายผล เข้าตรวจสอบบริษัท D (นามสมมุติ) มีลักษณะเป็นโรงงานตัดแต่งเนื้อสัตว์และรับฝากเนื้อ

(ห้องเย็น) พบมีซากสุกรจัดเก็บ จำนวน 56,388.66 กิโลกรัม และยังไม่ได้แจ้งต่อกรมการค้าภายใน พนักงานจึงขอตรวจสอบเอกสารการเคลื่อนย้าย พบว่าซากสุกรจำนวน 10,088 กิโลกรัม ไม่มีเอกสารเคลื่อนย้ายซากสัตว์ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดซากสุกร จำนวน 10,088 กิโลกรัม ทางบริษัทยังไม่ได้แจ้งการกักตุนสินค้าให้กรมการค้าภายในทราบ

หากเจ้าของบริษัทเนื้อสุกรที่อายัดไว้ไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงได้จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ 2558 มาตรา 22 โทษจำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือพบเห็นการกระทำผิดด้านปลุสตัด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปลุสตัด 06-3225-6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมปลุสตัด กล่าว

ก่อนหน้านี้ ปลุสตัด และพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ยังลุยตรวจห้องเย็นเก็บเนื้อหมูแช่แข็ง เพื่อป้องกันการกักตุนเนื้อหมูตามนโยบายรัฐบาล ล่าสุดการบูรณาการตรวจห้องเย็นเก็บเนื้อหมูของบริษัท เชียงใหม่บูรพาห้องเย็น และบริษัทซีเอ็มฟูลด์ ในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ห้องเย็นสามารถนำเอกสารทางบัญชี การจัดเก็บเนื้อหมู มาแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูได้อย่างครบถ้วน โดยไม่พบความผิดปกติ หรือมีการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด

▼ **ตรวจสอบหมู :** กรมปศุสัตว์สนธิกำลังร่วม เครือข่ายลุยตรวจสอบการกักตุนซากสุกรของห้องเย็น และคุมเข้มการเคลื่อนย้าย หลังพบกักตุนซากสุกร อีก 2 แห่ง ไม่ทราบแหล่งที่มา ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวนรวม 66,984.34 กิโลกรัม



สำหรับที่เชียงใหม่ มีห้องเย็นเก็บ เนื้อหมู 16 แห่ง กระจายอยู่ในพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบด้วย สันป่าตอง อำเภอเมือง อำเภอแมริม สันกำแพง และอำเภอฝาง

ด้านนายสิริวุฒิ บางโพธิ์ทอง ปลุสตัดจังหวัดตราด ออกตรวจสอบการเคลื่อนย้าย และการกักตุนเนื้อหมู ในครั้งนี้ ได้ออกตรวจสอบที่ บจก.สยามแม็คโคร สาขาตราด ซึ่งมีปริมาณการเคลื่อนย้าย เนื้อหมูเข้ามาจำหน่ายมากที่สุด และมีสถานที่กักเก็บเนื้อสุกรมากที่สุดในจังหวัดตราด ถึง 7,000 กิโลกรัม ซึ่งการตรวจสอบในวันนี้พบว่ามีการเคลื่อนย้าย ซากสุกรเพียง 2,500 กิโลกรัม โดยการตรวจสอบครั้งนี้ยังได้ตรวจสอบปริมาณ

การขายแต่ละวัน และปริมาณสต็อก ซากสุกรในห้องเย็น พบว่ามีปริมาณที่ สต็อกคล่องกัน ไม่พบการกักตุนซากสุกร แต่อย่างใด

ปลุสตัดจังหวัดตราด กล่าวอีกว่า ในจังหวัดตราด ยังไม่พบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ทั้งในฟาร์มเลี้ยงรวมถึงซากสุกร ที่มีการเคลื่อนย้ายเข้ามาในจังหวัดตราด ในส่วนของความเพียงพอของเนื้อสุกร ในการจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดพบว่า จังหวัดตราดเป็นแหล่งผลิตสุกรขุน ที่มีปริมาณค่อนข้างมาก โดยมีการส่งจำหน่าย ไปยังพื้นที่ข้างเคียง ดังนั้นจึงขอยืนยัน ว่ามีเนื้อสุกรเพียงพอต่อการบริโภคของ

ประชาชน อย่างไรก็ตามนอกจากการ ตรวจสอบที่ บจก.สยามแม็คโคร สาขา ตราด แล้วทางชุดเฉพาะกิจยังได้ออก ตรวจสอบที่ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขา ตราด อีกด้วย

ขณะพลตำรวจตรีปกรณ์ มณีปกรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร.ตราด เปิดเผยว่า เป็นนโยบายของทางผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และทางกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการ แก้ปัญหาในเรื่องหมูราคาแพง ซึ่งการตรวจ ที่ห้างก้าปติกวันนี้ ไม่พบการกักตุนและ ราคาเกินกำหนด ซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการ ตรวจสอบในแหล่งอื่น ๆ ต่อไป

ด้านนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว. ยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจเยี่ยมเยียน

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 23 มกราคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14878

หน้า: 1 (กลาง), 9

Col.Inch: 114.45 Ad Value: 143,062.50

PRValue (x3): 429,187.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ปลัดตัวตามอายุัดหมูอีก 67 ตัน ทองเย็นนครปฐม

ผู้ค้าในตลาดเท็ดไทตาลคู่ ถ.มิตรภาพ จ.นครราชสีมา โดยได้มีการเดินเยี่ยมชม ทั้งตลาดพร้อมสังเกตการณ์ราคาสินค้า เกษตร นอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยกับ พ่อค้าแม่ค้าผักผลไม้ ซึ่งภาพรวมที่เห็น ในตลาดพบว่าสินค้าต่างๆ เหล่านี้ยังมี ราคาลดลง

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ตนได้เห็นคือ การแก้ไขปัญหาอาหารราคาหมูแพงซึ่งพบว่า ราคาหมูเนื้อแดงอยู่ที่ 150 บาทต่อกิโลกรัม เท่านั้น ตามโครงการของรัฐบาลและ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์ ซึ่งตลาดเท็ดไทแห่งนี้ ได้สนองนโยบายรัฐเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ ของประชาชนด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ ยังได้ เดินประชาสัมพันธ์ในเรื่องการช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อ อาชญากรรมหรือผู้เสียหายในคดีอาญา รวมทั้งการคุ้มครองพยานในคดีอาญา และกรณีที่ประชาชนไม่มีทุนความ เพื่อต่อสู้คดีเพื่ออำนวยความสะดวก ลดความเหลื่อมล้ำ โดยสามารถติดต่อ ขอรับความช่วยเหลือได้ที่ส่วนกลาง คือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และส่วน ภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือติดต่อที่ สายด่วน ยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 โดยเวลานี้ ตนยืนยันว่าเรามีงบประมาณเพียงพอที่จะ สามารถดูแลประชาชน

“การเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ผู้ค้าในวันนี้ เพราะผมอยากดูชีวิตความเป็น อยู่ของพวกเขา เนื่องจากขณะนี้ ราคาสินค้ามีการขยับสูงขึ้น แต่รัฐบาลไม่ ได้ทอดทิ้งยังทำงานเต็มที่เพื่อช่วยเหลือ ประชาชน และในส่วนของกระทรวง ยุติธรรมผมอยากลงพื้นที่แบบนี้บ่อย ๆ เพราะอยากให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิและ รับรู้เรื่องของกระบวนการยุติธรรมอย่าง เสมอภาค ซึ่งยอมรับว่าเวลานี้ประชาชน รู้จักกระทรวงยุติธรรมมากขึ้นแล้ว โดยผม และกรมต่างๆ จะคอยขับเคลื่อนบริการ เอาความยุติธรรมใส่มือประชาชน”

นายสมศักดิ์ ระบุ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 23 มกราคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16023

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 54.34

Ad Value: 59,774

PRValue (x3): 179,322

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ล่องเรือชิมลำไยราชบุรีสดใหม่คุณภาพดีผลไม้ทางเลือกเทศกาลตรุษจีน



ล่องเรือชิมลำไยราชบุรี สดใหม่คุณภาพดี ผลไม้ทางเลือกเทศกาลตรุษจีน

นางดวงสมร พุทธิมงคล เกษตรจังหวัดราชบุรี นายเสณีย์ ตระยานนท์ เกษตรอำเภอบางแพลงพื้นที่เยี่ยมสวนลำไยของนายประยูร วิสุทธิไพศาล ตั้งอยู่เลขที่ 26/1 หมู่ 2 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ปลูกผสมผสานระหว่างมะนาว และลำไย ในร่องสวนที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ ใช้เรือพายล่องไปเก็บลำไยที่กำลังแก่ เตรียมส่งจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โดยราคาหน้าสวนขายกันอยู่ที่กิโลกรัมละ 60 บาท ช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ คาดว่าน่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลายตัน ราคาอาจขยับเพิ่มขึ้นประมาณ 10-20 บาท

นายประยูร วิสุทธิไพศาล เจ้าของสวนลำไย และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักผลไม้ปลอดภัยสารพิษเพื่อส่งออกราชบุรี เปิดเผยว่า ที่สวนปลูกลำไย 20 ไร่ ชมพูทับทิมจันทร์ 25 ไร่ ส่วนที่เหลือปลูกมะพร้าวน้ำหอม โดยลำไยจะใช้การปลูกแบบระยะห่างเพื่อปลูกแซมมะนาว พอลำไยเริ่มเจริญเติบโตมากขึ้นประมาณ 8-10 ปี จึงเอาต้นมะนาวออกไป ตอนนี้ลำไยได้ผลผลิตปีที่ 6 แล้ว และยังเปิดขายลำไยที่หน้าสวนเป็นปีแรก นักท่องเที่ยวช่วงขั้วรถผ่านมาแวะเลือกซื้อได้ หรือจะถ่อเรือเที่ยวชมสวนตัดลำไยเองก็ทำได้ ส่วนการดูแลรักษาทำไม่เป็นจะลำบาก เพราะจะมีช่วงความต้องการให้ออกช่วงเทศกาลสำคัญอย่างตรุษจีน สงกรานต์ ก็จะมีบังคับก่อนหน้า 7 เดือนให้ออกดอกติดผล แล้วไปตัดตรงระยะเวลาที่กำหนดได้ ช่วงโควิดที่สวนลำไยไม่ได้รับผลกระทบ เพราะส่งขายประเทศมาเลเซีย



สิงคโปร์ เป็นลำไยพันธุ์พวงเพชรบ้านแพ้ว โดยพันธุ์ดั้งเดิมเป็นสายพันธุ์พวงทอง แล้วนำมาผสมกับพันธุ์อีตอ ออกมาเป็นพันธุ์เพชรน้ำเอก แล้วผสมพวงทอง สายพันธุ์นี้มีจุดเด่นคือ เม็ดเล็ก เนื้อเยอะ เนื้อใส เหมือนน้ำผึ้ง เนื้อแข็งหวานกรอบ รสชาติดี พวงใหญ่ สีลันสวย สามารถมีตลาดที่ส่งออกได้ ซ่อสวยงามสดใหม่ขายดีติดตลาดต่างประเทศ

สำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีน ราคาจะปรับขึ้นประมาณกิโลกรัมละ 10-20 บาท คนให้จะชอบลำไยสายที่สดมีคุณภาพดี ตอนนี้เริ่มทยอยเก็บนำส่งขายได้แล้ว และยังส่งขายทางออนไลน์ด้วย

นางดวงสมรเปิดเผยว่า เกษตรกรได้เข้ามาดูแลเรื่องการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้มีคุณภาพดีขึ้น อย่างแปลงนี้ได้เข้ามาดูแลพัฒนา

ให้ได้มาตรฐาน GAP นำไปสู่การเป็นลำไยเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน อีกส่วนเป็นเรื่องการรวมกลุ่มผู้ผลิตที่ปลูกลักษณะแบบนี้ได้รวมกลุ่มกันผลิตเพื่อให้มีอำนาจในการลดต้นทุนและพัฒนาคุณภาพ และรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ได้

ตอนนี้ราชบุรีมีพื้นที่ปลูกลำไยทั้งจังหวัดประมาณ 4,800 ไร่ กระจายเกือบทุกอำเภอ ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่แล้วที่จะผลักดันให้เกษตรกรซึ่งมีพื้นที่แปลงเกษตรที่มีศักยภาพพอจะพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้

พันธุ์ แก้วนุ้ย

9 ปีศาสตร์พระราชานา โคนง นา โมเดล



หน้า... 13

9 ปีศาสตร์พระราชานา โคนง นา โมเดล

ย 9 ปีก่อน คำว่า “โคนง นา” ได้เริ่มปรากฏขึ้นตามหลังศาสตร์พระราชานา เศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นทฤษฎีการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานให้กับคนไทย ยึดเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและประกอบสัมมาอาชีพ

โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือ “อาจารย์ยักษ์” ผู้ก่อตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มุสโณสิกุลกรรมธรรมชาติ ซึ่งเคยถวายงานในหลวง ร.9 มาก่อน เป็นผู้ลุกขึ้นมาปลุกให้สังคมตื่นตัวทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และจัดตั้งการเกษตรแบบ “โคนง นา” ซึ่งจะแก้ “ปัญหาน้ำ” ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยทุกปี ทั้งการเกิดน้ำท่วมและเกิดน้ำแล้ง วนเวียนไม่รู้จบ



อาจารย์ยักษ์ได้เปิดตัวศาสตร์พระราชาน้ำโคกหนองนา โมเดล พื้นที่แถบเขื่อนป่าสักฯ จ.ลพบุรี โดยระบุว่าเป็นการใช้พลังคนสร้างสรรคโลก ตามรอยพ่อของแผ่นดิน และการปักหมุดที่พื้นที่เขื่อนป่าสักฯ ก็เพราะมองว่าเป็นหัวใจหลักของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งคนกรุงเทพฯ เคยเผชิญน้ำท่วมใหญ่ ที่เรียกว่ามหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 มาแล้ว หากมีการบริหารจัดการน้ำแถบลุ่มน้ำป่าสักให้ดี ก็จะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาหน้าท่วมน้ำแล้งให้กับชุมชนตามเส้นทางของแม่น้ำ และคนกรุงก็จะได้ประโยชน์ ไม่เผชิญกับปัญหาน้ำท่วม

การขับเคลื่อนวิธีทางเกษตร โคก หนอง นา โมเดล ตามศาสตร์พระราชาน้ำ ของอาจารย์ยักษ์ ได้มีบริษัท เซฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นผู้สนับสนุนหลัก ในแต่ละปีจะมีกิจกรรมอีเวนต์ ที่เรียกว่า “เอามื้อสามัคคี” หรือการลงแขก ซึ่งเป็นวิธีการทำเกษตรดั้งเดิมของไทย ตามพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย เป็นการรณรงค์เพื่อให้คนรู้จักการทำเกษตรตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น

โดยโครงการได้สร้างพื้นที่ตัวอย่างมากมายหลายแห่ง ซึ่งล้วนเคยประสบปัญหาทำการเกษตร ขาดน้ำ หรือน้ำท่วม จนพลิกฟื้นกลับมาเป็นผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกข้าวหรือพืชผัก นำมาเลี้ยงชีพ และขายได้อย่างพอเพียง หรือบางพื้นที่ก็เป็นการเปลี่ยนวิถีการเกษตรจากเคมี ให้เป็นเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีผลดีต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

ในช่วงประมาณปีที่ 6-8 ของโครงการ ถือว่าได้รับการตอบรับจากสังคมอย่างมาก แทบไม่มีใครไม่รู้จัก หรือไม่เคยได้ยินชื่อของ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีผู้คนค้นหาคำนี้ในโลกโซเชียลมากมาย ขณะที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ซึ่งเข้ามาร่วมโครงการ รับหน้าที่ออกแบบ



อาทิตย์ กริชพิพรรธ



อ.ยักษ์-ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร

โคนง นา ให้กับผู้นใจ
ซึ่งแต่ละรายอาจมีขนาดและ
รูปทรงของพื้นที่หลากหลาย
แตกต่างกัน จนมีงานล้นมือ
ออกแบบแทบไม่ทัน

ภาพรวมก็คือ สังคมตอบ
รับและตื่นตัวกับโคนง นา
โมเดล อย่างมาก ถึงกับมีธุรกิจ
รับชุด รับทำโคนง นา เกิด
ขึ้น แม้กระทั่งมีการหลอกลวง

โดยในเพจของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงได้ออกคำเตือนว่า ถ้ามี
การเรียกเก็บเงินการทำโคนง นา โดยอ้างชื่อของมูลนิธิ ถือว่า
เป็นการหลอกลวง

ปี 2565 เป็นปีที่ 9 ของโครงการรวมพลังสร้างสรรค ตามรอย
พ่อของแผ่นดิน โคนง นา โมเดล เอามือสามัคคี มีจุดที่ถือว่าเป็น
"รอยต่อ" ของโครงการ เมื่อบริษัทเซฟรอนฯ ผู้นับสนุนหลัก อาจจะมี
ถอนตัวออกไป และอาจมีผู้นสนับสนุนรายอื่นเข้ามาทำหน้าที่แทน

การเข้ามาสนับสนุนโครงการของ "เซฟรอน" คือการ
สะท้อนในความเชื่อมั่นและศรัทธาในศาสตร์พระราชาน ทำให้มีการ
สนับสนุนยาวนานถึง 9 ปี โครงการประสบความสำเร็จมากน้อย
แค่ไหนอย่างไร อาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุน
ธุรกิจ บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า
โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก ที่ดำเนินมา 9 ปี ถือว่าประสบ
ความสำเร็จที่ทำให้การทำกิจกรรมธรรมชาติวิถี ไม่ใช่เรื่องแปลกอีก
ต่อไป มีคนสนใจและต้องการการเรียนรู้เรื่องนี้ตลอดเวลา

แม้แต่ในช่วงโควิด-19 ทางโครงการได้มีการจัดบทเรียน
ออนไลน์ คู่มือสู่วิถีกิจกรรมธรรมชาติ ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ซึ่ง



เป็นคู่มือความรู้พื้นฐานแก่ผู้นใจลงมือทำการเกษตรตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชานและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะการทำเกษตรตาม
ศาสตร์พระราชานเป็นสิ่งที่ดีแล้วจะเห็นผลสำเร็จในอนาคต แต่
ระหว่างทางก็พบเจอปัญหา เพราะมีหลายคนที่ไม่เข้าใจคิดว่าทำ
แล้วรวย ทำให้เกษตรกรตาโต หรือเกษตรกรที่ทำเพราะหวังผลกำไร
เพียงอย่างเดียว รายได้กลายเป็นความโกล เช่น ลงทุนทำในพื้นที่
ใหญ่เกิน ซึ่งมีความเสี่ยงสูง หากไม่เข้าใจมากพอ คือการใจร้อน
ต้องเรียนรู้พร้อมกับลงมือทำ และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีการเช่า
พื้นที่ทำเกษตรอยู่ ทั้งที่จริงการทำกิจกรรมวิถี คือการทำเกษตรแบบ
พอเพียง พอใจในสิ่งที่มีอยู่ ถ้าเปรียบการทำเกษตรเหมือนการทำ
ธุรกิจ คือการลดค่าใช้จ่าย และสิ่งที่จะได้กลับคืนมาคือกำไร

"ทั้งนี้ "เซฟรอน" ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังที่สุดความ
สามารถ โครงการสามารถเดินหน้าและเชื่อมั่นว่าแนวทาง โคนง
นา จะสามารถดำรงอยู่ได้จากผลของความสำเร้จที่เกษตรกร
ได้เกิดเครือข่าย ได้ร่วมทำตลอด 9 ปีที่ผ่านมา จะส่งผลให้
เกษตรกรรายอื่นๆ ได้เกิดการตื่นตัวและปรับตัวอย่างเต็มใจในการ
เรียนรู้วิถีของศาสตร์พระราชานอย่างแท้จริง" อาทิตย์กล่าว.

ถึงคิวน้ำมันพืช

ขาดตลาด

ห้างขึ้นป้าย-ไม่มีขาย

**ตรวจห้องเย็น
อายุไก่แช่แข็ง
ทรุษเงินกระอัก
กระต่ายไหวฟุ้ง
แม่กำห้วยโถก
ขอยายใบทอบ.**

ถึงคิวน้ำมันพืชจ่อขาด
ตลาด ห้างถึงกับขึ้นป้าย
แจ้ง คาดเหตุจากน้ำมัน
ปาล์มขวดแพง ทรุษเงินนี้
จึกอีก อ่านต่อหน้า 12



!! แจ้งเพื่อทราบ !!
ทางร้านมีความจำเป็นต้องปรับราคาขายลดต่อรี
ในงวดวันที่ 1 ก.พ. 65 เนื่องจากราคาผลจากต้นทางมีราคาสูงมาก
!! แจ้งเนิ่นๆ เพื่อแจ้งล่วงหน้า 100 บาท !!
จึงขอความกรุณาจากลูกค้าทุกท่าน ได้โปรดเห็นใจและเข้าใจทางร้านนะ
ราคาผลจากต้นทาง 80 บาท ทางร้านคิดค่าบริการเพิ่ม 30 บาท
งวดนี้ขายใบละ = 110 บาท

🏠 **ขอเพิ่ม** - แผงขายลดต่อรีแห่งหนึ่งย่านถนนรามอินทรา เขตบางเขน กทม. ติดป้ายขอ
ความกรุณาจากลูกค้า เนื่องจากผลจากต้นทางมีราคาสูงมาก 1 ก.พ.2565 ราคาต้นทางแพงมาก 100 บาท จึงขอ
คิดค่าบริการเพิ่มเป็นขายใบละ 110 บาท

● **น้ำมันพืช** □ **ต่อจากหน้า 1**
ผลราคากะต่ายเงินกระต่ายทองก็พุ่งขึ้นกว่า 40
เปอร์เซ็นต์ เพราะต้องสั่งจากประเทศจีน รวมทั้ง

ราคาอาหารสดที่พุ่งขึ้น คาดคนซื้อของไหว้ป็น
กันแต่พอประมาณ ขณะที่พาณิชย์ทุกจังหวัด
กรมการค้าภายในลุยตรวจสอบสต็อกอาหารแช่แข็ง
ป้องกันการค้ากักตุนขึ้นราคา จะดึงตราสั่งอัยค

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 23 มกราคม 2565

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11379

หน้า: 1(ขวา), 12

Col.Inch: 241.92 Ad Value: 374,976

PRValue (x3): 1,124,928

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ถึงคิวน้ำมันพืชขาดตลาดห้างขึ้นป้าย-ไม่มีขาย

ชิ้นส่วน ใกว่า 2 ตัน ปุ๋ยสัตว์ ก็ขาดหมู โรงขึ้น
ที่นครปฐม หลัง ไม่มีเอกสารเคลื่อนย้ายและขาย
สินค้า แม้ค้าหายขึ้นป้ายด้วย ขอมรับหายจวนนี้
แพงจริง ของขายใบละ 110 บาท

■ พาณิชย์ลุยเช็คสต็อกหมู

วันที่ 22 ม.ค. จากกรณีเนื้อหมูแพง จนลาม
ไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภคหลายชนิด
จนรัฐบาลสั่งให้ตรวจสอบสต็อกหมูทั่ว
ประเทศ ป้องกันการกักตุน ความกีดหน้า นาย
อาวูช วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน
เปิดเผยว่า ในวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการปราบ
ปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่
ตรวจสอบภาวะราคาและปริมาณหมู ตามที่
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ (กกร.) กำหนดให้ผู้เลี้ยงหมูรายใหญ่
ตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป และผู้ครอบครองหรือ
ห้องเย็นที่มีสต็อกหมู ตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัม
ขึ้นไป แจ้งปริมาณ และราคาทุก 7 วัน เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.นี้เป็นต้นไป

เพื่อดูแลปริมาณหมูและสต็อกหมูที่อยู่ทั้ง
ประเทศ ณ บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชัน
ซิสเทม จำกัด ดิซี ลำลูกกา และ บริษัท สก
ยลัค จำกัด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึ่งบริษัท
เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเทม จำกัด ดิซี
ลำลูกกา เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า ห้องเย็นขนาด
ใหญ่ รองรับได้ 8,400 ตัน ซึ่งจากการตรวจ
สอบพบว่า มีสต็อกเข้าออกประมาณ 20,000-
30,000 ก.ก. ทุกวัน

สำหรับหมูแช่แข็งก็จะมีการจัดส่งไป
จำหน่ายในห้างโลตัส และร้านโลตัสโกเฟรช
ประมาณ 1,400 สาขา สำหรับปริมาณสต็อก
หมูตรวจสอบ ณ วันที่ 22 ม.ค.65 พบมีปริมาณ
รวม 77,182 ก.ก. ซึ่งสอดคล้องกับบัญชีประจำ
วัน ส่วนบริษัท สกยลัค จำกัด เป็นห้องเย็น
ขนาดกลางรองรับได้ 100 ตัน จำหน่ายเนื้อหมู
ให้ร้านเฟรนไชส์ในเครือ ซึ่งปริมาณสต็อกหมู
จำแหละ ที่ตรวจพบ ณ วันที่ 22 ม.ค.65 มี
ปริมาณรวม 4,725 ก.ก. ซึ่งสอดคล้องกับบัญชี
ประจำวัน เช่นกัน ทั้งนี้ทั้ง 2 บริษัทมีการ
ปฏิบัติตามประกาศ กกร. ถูกต้อง

นายอาวูช วงศ์สวัสดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า
รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ นายจุรินทร์
ลักษณะวิสัย ผู้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทุก
จังหวัดบูรณาการกับจังหวัดออกตรวจสอบ
การเก็บสต็อกหมูเป็นของห้องเย็นขนาดกลาง



☰ **ขาดสต็อก** - ห้างจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ย่านแจ้งวัฒนะ กทม. ติดป้าย
ขออภัยน้ำมันถั่วเหลืองขาดสต็อก และกำลังดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอ
ซึ่งขณะนี้เริ่มขาดตลาดแล้ว เมื่อวันที่ 22 ม.ค.

และใหญ่หากตรวจแล้วพบว่าไม่แจ้งปริมาณ จะ
มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
และปรับอีกวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ยัง
ฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะแจ้ง หรือทั้งจำทั้งปรับ และ
หากพบเห็นว่ามีกรกักตุนจะมีโทษตามมาตรา
30 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่ง
มีโทษจำคุก 7 ปีปรับ 140,000 บาทหรือทั้งจำ
และปรับ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกักตุน
หรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม
สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน
1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

■ ปศุสัตว์อายัดหมูแช่แข็ง

น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผย
ว่า สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ
พญาไท ดำเนินกักกันสัตว์สระบุรี ดำเนินกักกันสัตว์
พระนครศรีอยุธยา ดำเนินกักกันสัตว์สุพรรณบุรี
สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบ
ปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้
บริโภค (ปคบ.) ตรวจสอบห้องเย็น เพื่อป้องกัน
กรณีที่มีอาการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อสุกร
เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า โดยในครั้งนั้น เจ้า
หน้าที่ได้เข้าตรวจสอบการกักตุนซากสุกร ใน
ห้องเย็น 2 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดย
เข้าตรวจสอบบริษัท C (นามสมมติ) เป็นโรงงาน
ตัดแต่งเนื้อสัตว์ และมีห้องเย็นของตนเอง พบมี
การกักเก็บซากสุกร 288,828.6 กิโลกรัม
พนักงานเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบเอกสาร
เคลื่อนย้าย พบมีซากสุกรบางส่วน 56,898
กิโลกรัม นำไปฝากจัดเก็บห้องเย็นภายนอกแห่ง

หนึ่ง ไม่มีเอกสารเคลื่อนย้ายซากสัตว์ และทาง
บริษัทซึ่งไม่ได้แจ้งจำนวนกักตุนต่อกรมการค้า
ภายใน พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดซากสุกร
56,898 กิโลกรัม ไว้ที่ห้องเย็นดังกล่าว และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ขยายผล เข้าตรวจสอบ
บริษัท D (นามสมมติ) มีลักษณะเป็น โรงงานตัด
แต่งเนื้อสัตว์และรับฝากเนื้อ (ห้องเย็น) พบมีซาก
สุกรจัดเก็บ 56,388.66 กิโลกรัม และยังไม่แจ้ง
ต่อกรมการค้าภายใน พนักงานจึงขอตรวจสอบ
เอกสารการเคลื่อนย้าย พบว่าซากสุกร 10,088
กิโลกรัม ไม่มีเอกสารเคลื่อนย้ายซากสัตว์
พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดซากสุกร 10,088
กิโลกรัม ทางบริษัทซึ่งไม่ได้แจ้งการกักตุนสินค้า
ให้กรมการค้าภายในทราบ

■ หวั่นราคาน้ำมันปาล์มพุ่งสูง

รายงานข่าวจากกรมการค้าภายใน (กน.)
กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า กรมได้หารือถึง
แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันปาล์มที่
เกิดขึ้นในขณะนี้ว่ากรมจะจัดให้มีมาตรการปกค
ในการแก้ไขปัญหาเช่น การขอความร่วมมือ
จากห้างสรรพสินค้าในการจัดโปรโมชันลด
ราคาน้ำมันปาล์ม การจัดมหกรรมลดราคา
สินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ต่างๆ การจัดร
โหมบายออกไปจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
รวมทั้งน้ำมันปาล์มให้กับประชาชนทั่ว
ประเทศ เป็นต้น

โดยยืนยันว่าแม้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบหรือ
ซีพีโอจะเหลือเพียง 160,000 ตัน ก็ยังไม่ถึงขั้น
วิกฤตที่จะต้องให้มาตรการพิเศษในการเข้ามา

ดำเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากผลผลิตโดยรวมทั่วโลกลดต่ำลง รวมทั้งไทยบวกกับพื้นที่เพาะปลูกลดลง จึงทำให้ผลผลิตลดลงส่งผลให้น้ำมันปาล์มออกมาน้อย อย่างไรก็ตามกระทรวงยังไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการปรับขึ้นราคาสินค้า หากประชาชนพบเห็นการเอาเปรียบของผู้ค้าโทรสายด่วน 1569 หากพบการที่ผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

■ ห้างขึ้นป้ายน้ำมันพืชไม่มีขาย

รายงานข่าวจากห้างค้าปลีก กล่าวว่า ขณะนี้สินค้าในหมวดน้ำมันพืช อย่าง น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม และน้ำมันรำข้าว ที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ต ในห้างค้าปลีกยังมีสินค้าจำหน่ายอยู่เหมือนเดิมแต่อาจจะมีการขาดช่วงบ้าง เพราะยอมรับว่าสินค้ามีประชาชนมาจับจ่ายมากกว่าปกติ ซึ่งทางห้างพยายามให้มีสินค้าไม่ให้อาขาดชั้นสินค้า และมีสินค้าเข้าในทุกสาขาตลอดเวลา ที่สำคัญทางห้างมีการทำงานร่วมกับทางผู้ผลิต เพื่อไม่ให้สินค้าขาดสต็อก ส่วนกรณีที่ห้างค้าปลีกห้างส่งมีสินค้าขาดนั้น อาจจะเป็นการขาดสต็อกชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งทางห้างต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนอยู่แล้ว เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อน

ส่วนสถานการณ์จำหน่ายน้ำมันปาล์มขวดสำหรับผู้บริโภคในซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้าในช่วงเดือนก.พ. 2564 นั้นพบว่าราคาทรงตัวระดับสูงขวด 48-49 บาท พร้อมกับการจำกัดปริมาณการซื้อไม่เกินครัวเรือนละ 3 ขวดเช่นเดิม ขณะที่ตามร้านค้าปลีกช่วย และในตลาดสดก็ยังขายน้ำมันปาล์มอยู่ที่ขวด 50-55 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ห้างสรรพสินค้าค้าปลีกค้าส่ง เริ่มนำป้ายน้ำมันปาล์มขาดแคลนมาติด โดยระบุว่า สถานการณ์น้ำมันถั่วเหลือง ทำให้ขาดสต็อก และสินค้าขาดส่งจากผู้ผลิต

■ เปิดสาเหตุน้ำมันถั่วเหลืองแพง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผลผลิตถั่วเหลืองของไทยนั้นในปี 2560 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุว่า มีผลผลิต 85,685 ตัน ปี 2561 มีผลผลิต 82,455 ตัน ปี 2562 มีปริมาณ 52,570 ปี 2563 มีปริมาณ 71,672 ตัน ส่วนปี 2564 ไม่มีรายงานผลผลิต โดยราคาที่กรมการค้าภายใน รายงานระบุว่า ในปี 2561 เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งปี ต่อก.ก. ที่ 16.74 บาท ปี 2562 ราคา 15.66 บาท ปี 2563 ราคา 16.95 บาท ปี 2564 ราคา 16.86 บาท ขณะที่ราคาขายส่งเมล็ดถั่วเหลืองเกรดแปรรูป

ผลิตภณซ์อาหารตลาดกทม.ราคาเฉลี่ยต่อก.ก.ในปี 2561 อยู่ที่ 20.53 บาท ปี 2562 ราคา 20.12 บาท ปี 2563 ราคา 20.50 บาท ส่วนปี 2564 ยังไม่มีรายงาน

ราคาขายส่ง เมล็ดถั่วเหลืองเกรดผลิดอาหารสัตว์ ตลาดกทม.ราคาเฉลี่ยต่อก.ก.ปี 2561 ราคา 18.87 บาท ปี 2562 ราคา 18.50 บาท ปี 2563 ราคา 18.50 บาท ปี 2564 ราคา 20.73 บาท

ราคาขายส่ง เมล็ดถั่วเหลืองเกรดสกัดน้ำมัน ความชื้น 13.0% ตลาดกทม.ราคาเฉลี่ยต่อก.ก.ทั้งปี 2561-2563 ราคา 18.50 บาท และราคาปี 2564 ราคา 20.73 บาท

ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง ตลาดชิคาโก เฉลี่ยต่อก.ก.ปี 2561 ราคา 11.11 บาท ปี 2562 ราคา 10.20 บาท ปี 2563 ราคา 10.99 บาท ปี 2564 ราคา 19.73 บาท

ปริมาณการนำเข้าปี 2561 ปริมาณ 2,722,969 ตัน ปี 2562 ปริมาณ 3,209,277 ตัน ปี 2563 ปริมาณ 4,044,716 ตัน ปี 2564 ปริมาณ 3,616,701 ตัน ปริมาณการส่งออกปี 2561 ปริมาณ 3,183 ตัน

ส่วนราคากากถั่วเหลือง กรมการค้าภายใน ระบุว่าราคาขายส่ง กากถั่วเหลืองผลิตในประเทศจากเมล็ดในประเทศ โปรตีน 44-48% ฆ หน้า โรงงานสกัดน้ำมัน ตลาด กทม. ปี 2561 ราคาเฉลี่ย 20.50 บาทต่อก.ก. ปี 2562 ราคา 18.38 บาท ปี 2563 ไม่มีรายงาน ปี 2564 ราคา 25.67 บาท

ราคาขายส่ง กากถั่วเหลืองผลิตในประเทศจากเมล็ดนำเข้า โปรตีน 45-46% ฆ หน้า โรงงานสกัดน้ำมัน ตลาด กทม.ราคาเฉลี่ยทั้งปี 2561 ราคา 14.64 บาท ปี 2562 ราคา 13.22 บาท ปี 2563 ราคา 13.47 บาท ปี 2564 ราคา 17.45 บาท

ราคาขายส่ง กากถั่วเหลืองนำเข้าจากต่างประเทศ โปรตีน 47% ฆ โกดังผู้นำเข้า ตลาดกทม.ราคาเฉลี่ยทั้งปี 2561 ราคา 14.36 บาท ปี 2562 ราคา 13.03 บาท ปี 2563 ราคา 13.25 บาท ปี 2564 ราคา 16.92 บาท ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง ตลาดชิคาโก ปี 2561 เฉลี่ยทั้งปี 12.05 บาท ปี 2562 ราคา 10.45 บาท ปี 2563 ราคา 10.99 บาท ปี 2564 ราคา 13.52 บาท

■ ผลิตไม่พอดึงนำเข้า

ปริมาณการนำเข้ากากถั่วเหลือง ปี 2561 ปริมาณ 2,952,274 ตัน ปี 2562 ปริมาณ 3,207,802 ตัน ปี 2563 จำนวน 2,645,236 ตัน ปี 2564 ปริมาณ 2,643,73 ตัน ส่งออกปี 2561 ปริมาณ 44,596 ตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ว่า ผลผลิตถั่วเหลืองของไทยผลิตออกมาได้น้อยกว่าความต้องการใช้ภายในประเทศ ทำให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งถั่วเหลืองส่วนมากจะผลิตจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับผู้ผลิตอาหารสัตว์ คือ ข้าวโพด ข้าวสาลี ปลาป่น และมันสำปะหลัง ซึ่งทั้งหมดคือน้ำมันในภาวะราคาขาขึ้น

โดยในส่วนของถั่วเหลือง และกากถั่วเหลือง ไทยต้องนำเข้าจากบราซิล อาร์เจนตินา ซึ่งนอกจากจะราคาสูงเพราะเรื่องการขนส่งและภาษีแล้ว ส่วนหนึ่งก็มาจากผลผลิตออกมาน้อย เพราะประเทศผู้ผลิตประสบปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งข้าวสาลีที่นำเข้ามาจากยูเครน นอกจากนี้สาเหตุที่วัตถุดิบเหล่านี้มีราคาสูงขึ้นก็มาจากการที่จีนกว้านซื้อผลผลิตเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ยิ่งทำให้ราคาวัตถุดิบสูงขึ้นตามไปด้วย จึงเป็นส่วนสำคัญของการปรับขึ้นของราคาน้ำมันถั่วเหลืองในขณะนี้เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำมันมีราคาสูงขึ้น

■ น้ำมันรถก็ปรับขึ้นแล้ว 5 หน

รายงานข่าวจากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกตลาดเวสต์ เท็กซัสและเบรนท์ในช่วงปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (อีไอเอ) รายงานตัวเลขน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐปรับเพิ่มขึ้น 500,000 บาร์เรลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะปรับลด 700,000 บาร์เรล

ทั้งนี้ ตลาดยังคงได้รับแรงหนุนจากความกังวลอุปทานที่ตึงตัว จากสถานการณ์ดึงเครียดระหว่างสหรัฐ และรัสเซีย จากกรณีที่สหรัฐขู่ว่ารัสเซียจะเผชิญกับการคว่ำบาตรหากรัสเซียบุกโจมตียูเครน รวมถึงเหตุระเบิดต่งน้ำมันจากอิรักไปยังตุรกี อีกทั้งยังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบจากการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ดังนั้นสำนักงานพลังงานสากล (ไออีเอ) จึงคาดการณ์ว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันส่งออกรายใหญ่ของโลกและชาติพันธมิตร (โอเปก พลัส) จะผลิตน้ำมันดิบต่ำกว่าเป้าหมายในเดือนธ.ค.ประมาณ 800,000 บาร์เรลต่อวัน จากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศสมาชิก อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้นนักวิเคราะห์ของโอเปกประเมินทิศทางราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นถึง 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จากการฟื้นคืนของอุปสงค์หลังจาก

การแพร่ระบาดของเชื้อโอมิครอน และคาดว่ากำลังการผลิตสำรองของโอเพก พลัสจะลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

รายงานข่าวแจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 5-22 ม.ค. 2565 ราคาขยปลิกน้ำมันในประเทศปรับขึ้นไปแล้ว 5 ครั้ง ได้แก่วันที่ 5, 8, 11, 14 และ 20 ม.ค.2565 โดยราคาขยปลิกน้ำมันกลุ่มดีเซลปรับขึ้นรวม 1.50 บาท/ลิตร โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล บี7 ซึ่งเป็นน้ำมันพื้นฐาน และดีเซล บี20 เป็นน้ำมันที่ใช้ในรถบรรทุกที่ขนส่งสินค้า อยู่ที่ 29.94 บาท/ลิตร เนื่องจากรัฐมีมาตรการตรึงราคาไว้ไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร เพื่อไม่ให้ส่งผ่านไปยังต้นทุนราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาด ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ขณะที่ดีเซลพรีเมียม บี7 อยู่ที่ 35.96 บาทต่อลิตร

ส่วนราคาขยปลิกน้ำมันกลุ่มเบนซินปรับขึ้นรวม 2 บาท/ลิตร ทำให้ราคาน้ำมันเบนซินทะเล 40 บาท/ลิตรไปอยู่ที่ 40.56 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 33.15 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 32.88 บาท/ลิตร ยกเว้น อี20 ปรับขึ้น 30 สตางค์/ลิตร อยู่ที่ 31.64 บาท/ลิตร

■ ทรูจิ้นจึก-กระดาศไหวกักแพง

สำหรับเทศกาลตรุษจีนที่ใกล้จะถึงในวันที่ 1 ก.พ. จากการลงสำรวจที่ตลาดเขาวราช พบมีประชาชนไปหาซื้อข้าวของจำเป็นกันล่วงหน้าแล้ว ในกลุ่มของแห้ง ขนแห้ง และของเล่นไหว้ จำพวกธูปและกระดาศเงินกระดาศทอง ราคาทรงตัวจากปีที่แล้ว ส่วนกลุ่มอาหารสด แม้ค้าขยปลิกราคาขึ้นต่อเนื่อง และเมื่อใกล้ถึงวันจ่าย ราคาจะสูงขึ้นไปอีก

อย่างเป็ดพะโล้ วันนี้อาจตัวละ 400 บาท พอถึงวันตรุษจีน คาดว่าจะอยู่ที่ ตัวละ 450 บาท ส่วนไก่ต้ม วันนี้อาจตัวละ 480 บาท วันตรุษจีน คาดว่าจะขยปลิกตัวละ 550 บาท ขณะที่หมูสามชั้นต้ม ขึ้นละ 200 บาท วันตรุษจีนเพิ่มอีก 50 บาท เป็นขึ้นละ 250 บาท ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว ที่ขายกันขึ้นละ 170 บาทเท่านั้น ขณะที่กระเพาะปลาแห้ง วันนี้อาจปรับขึ้นเท่าตัว จากก.ก. ละ 500 บาท เป็นก.ก. ละ 1,000 บาท หมี่เหลืองแห้ง เพิ่มขึ้นก.ก. ละ 5 บาท

ทั้งนี้ราคาสินค้าที่สูงขึ้น แม้ค้าเองก็ปรับราคาขึ้นได้ไม่มาก เพราะขยปลิกตัวผู้บริโภคเองก็เปลี่ยนพฤติกรรม จากการซื้อของแห้งแยกชนิด ไปเป็นการซื้ออาหารสำเร็จรูป ที่ราคาถูกกว่ามาก

ที่จ.กำแพงเพชร ผู้สื่อข่าวออกสำรวจร้านของไหว้ต่างๆ เนื่องจากใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีน

โดยที่ร้าน ไทยทวีพานิชย์ ตลาดศูนย์การค้าจ.กำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นำสิ่งของไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษมาวางเต็มร้าน มีทั้งโคมไฟมงคลสีแดง กระดาศเงินกระดาศทองทั้งแบบที่พับและไม่พับ ประทัดหลายขนาด ชุดเสื้อผ้า ชุดของใช้บรรจุในกล่องมีนาฬิกา โทรศัพท์มือถือ สร้อยแหวน กระเป๋าตุงคังเป็นต้น รวมทั้งของคตแต่งมงคลเทศกาลตรุษจีน เริ่มมีคนมาหาซื้อของกันบ้างแล้ว ทั้งนี้เจ้าของร้านเปิดเผยว่า โดยรวมปีนี้ขยปลิกขึ้นราคาประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ กระดาศเงินกระดาศทองขึ้น ไปประมาณ 35-40 เปอร์เซ็นต์ เพราะเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศจีน ประทัดอยู่ที่ราคาสูงหรือถ้าสูงราคาก็มีของส่งให้ ชุดเสื้อผ้า และตะกรุดแบบกักตุงไม่มีสินค้าแล้ว ส่งไปก็ไม่ได้ของต้องไปขยปลิกจากซาปั้วที่เขากักตุงไว้แต่ราคาก็แพงขึ้นอีก ส่วนค่าขนส่งซึ่งขณะนี้ราคาน้ำมันแพงขึ้นนั้นก็ยังไม่มีผล เนื่องจากเพิ่งขึ้นไปช่วงที่ราคาน้ำมันพิกสุดๆ ไป

นายเผ่า มุ่งลิมกลาง อายุ 54 ปี บ้านอยู่ถนนเทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร อาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์รอลยนต์ เปิดเผยว่าต้องมาซื้อก่อนเพราะถ้ามาใกล้วันจ่ายคนจะมาก ส่วนเรื่องราคาแพงขึ้นไม่ถึงขย ปลินี่ซื้อเฉพาะสิ่งของจำพวกกระดาศเงินกระดาศทอง และของคตแต่ง หมดไปกว่า 5,000 บาท เนื่องจากไหว้ตรุษจีนปีละครั้ง ทุกปีต้องใช้เงินซื้อของ ไหว้เจ้าและบรรพบุรุษทั้งหมดประมาณ 50,000 บาท แต่ปีนี้ก็ต้องใช้เงินมากขึ้นอีกแต่ก็ไม่เป็นไร

■ จะเขิงเทรายัดไก่ 2 ตัน

ที่จ.ตราด นายศิริวิมล บางโพธิ์ทอง ปศุสัตว์จังหวัดตราด นายธนินทร์ นวลฉวี หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด ตำแหน่งงานพาณิชย์จังหวัดตราด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกตรวจสอบ การเคลื่อนย้าย และการกักตุงเนื้อสุกร โดยตรวจสอบที่ บจก.สยามเม็คโอร สาขาสตราด ซึ่งมีปริมาณการเคลื่อนย้ายเนื้อหมูเข้ามาจำหน่ายมากที่สุด และมีสถานที่กักเก็บเนื้อสุกรมากที่สุดในจังหวัดตราดถึง 7,000 กิโลกรัม ซึ่งการตรวจสอบในวันนี้พบว่ามีการเคลื่อนย้ายซากสุกรเพียง 2,500 กิโลกรัม พร้อมตรวจสอบปริมาณการขยปลิกแต่ละวัน และปริมาณสต็อกซากสุกรในห้องเย็น พบว่ามีปริมาณที่สอดคล้องกัน ไม่พบการกักตุงซากสุกรแต่อย่างใด

ปศุสัตว์จังหวัดตราดกล่าวอีกว่า ในจังหวัด

ตราด ยังไม่พบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ทั้งในฟาร์มเลี้ยงรวมถึงซากสุกรที่มีการเคลื่อนย้ายเข้ามาในจังหวัดตราด ในส่วนของความเพียงพอของเนื้อสุกรในการจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดพบว่า จังหวัดตราดเป็นแหล่งผลิตสุกรขุน ที่มีปริมาณค่อนข้างมาก โดยมีการส่งจำหน่ายไปยังพื้นที่ข้างเคียง ดังนั้นจึงขยปลิกยืนยันว่ามีเนื้อสุกรเพียงพอต่อการบริโภคของประชาชน

ที่จ.ระยอง นาย น.สพ.มนัส เทพรัญย์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธราเทพ ตูพานิช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง นายพลสิทธิ์ พรหมภักดี พาณิชยจังหวัดระยอง นายเชษฐาญา เทพประดิษฐ์ ปลัดอำเภอ รักษาการแทนนายอำเภอเมืองระยอง นายคตจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำกำลังเข้าตรวจสอบห้องเย็นแช่เนื้อสัตว์ ภายในหมู่บ้านสยามกรีนวิลล์ ม.4 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ระยอง มี น.ส.เบ็ญจวรรณ ศรีทริฎุ อายุ 50 ปี แสดงตัวเป็นเจ้าของ จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พบห้องเย็น 2 ที่ภายในหมู่บ้านดังกล่าว ซึ่งเป็นของ น.ส.เบ็ญจวรรณ มีการนำชิ้นส่วนสุกร และชิ้นส่วนไก่แช่เย็นไว้เป็นจำนวนมาก และจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ไม่พบใบเคลื่อนย้ายสัตว์ และใบค้าสัตว์และซากสัตว์ ประเภทไก่ตัว ขึ้นส่วนไก่ ที่แช่เย็นอยู่เกือบ 2 ตัน จึงอายัด นำไก่ทั้งหมดออกมาตรวจนับเพื่อตรวจสอบ แหล่งที่มาที่ไปรวมไปถึงตรวจสอบใบเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ถูกยึด การจคแจ้งประกอบการรวมถึงข้อมูลหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

น.สพ.มนัสเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบห้องเย็น 3 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง พบ 2 แห่งซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกัน ไม่มีเอกสารในการเคลื่อนย้ายและค้าสัตว์และซากสัตว์ ประเภทไก่สดที่ถูกยึด นำมาขึ้นยันกับเจ้าหน้าที่ สอบถามทราบว่า นำซากไก่เหล่านี้มาจากโรงงานแห่งหนึ่ง ย่านสุวินทวงศ์ ซึ่งจากการตรวจสอบยังพบว่า ใกล้กับเขิงแห่งนี้มีเขิงขายหมูและไก่ ที่ตลาดสดบ่อบัว ตลาดสดขนาดใหญ่กลางเมืองแปดริ้ว โดยเนื้อไก่และซากไก่ตัวที่พบจะถูกนำมาเก็บไว้เพื่อรอจำหน่ายออกไปขายในช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการอายัดสินค้าประเภทไก่ไว้ทั้งหมด ที่เจ้าของไม่สามารถนำเอกสารมาขึ้นยันได้ พร้อมกันนี้ได้ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

■ แม่ค้าห่วยขอขายแพง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบแผงสลากกินแบ่งรัฐบาลคิดประกาศ ระบุว่า “แจ้งเพื่อทราบ ทางร้านมีความจำเป็นต้องปรับราคาตลอดรีในงวดวันที่ 1 ก.พ.65 เนื่องจากราคาสลากจากต้นทางมีราคาสูงมาก แพงงมมากกก แพงจริง ขายส่งเกือบ 100 บาท จึงใคร่ขอความกรุณาจากลูกค้าทุกท่าน ได้โปรดเห็นใจและเข้าใจ ทางร้านค่ะ ราคาสลากงวดนี้ 80 บาท ทางร้านคิดค่าบริการเพิ่ม 30 บาทต่อฉบับ งวดนี้ขายใบละ 110 บาท”

โดยปัจจัยที่ทำให้ห่วยแพงขณะนี้ พบว่าวิธีการเปิดซื้อของตลอดรีในปัจจุบันเป็นการเปิดขายจองกันล่วงหน้า ซึ่งจะรู้จำนวนเล่มที่ชัดเจนว่าได้ 5 เล่มหรือ 10 เล่ม เมื่อผู้ซื้อจองล่วงหน้า ไปรับเล่มที่ซื้อจองไว้แล้ว ก็สามารถนำไปขายให้ผู้ค้าคนกลาง เพื่อนำไปรวมชุด เมื่อมีการรวมชุด ก็ต้องมีกำไร เมื่อมีกำไรใช้จ่ายในการรวมชุด ก็ต้องขายสลากราคาแพงขึ้นเป็นเรื่องปกติ เพราะเป็นการค้าขาย ทำกำไร

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อผู้จองล่วงหน้าซื้อในราคา 70.40 บาทต่อใบ นำไปขายให้ผู้ค้าคนกลางในราคาใบละ 80 บาท ซึ่งก็ไม่ถือเกินราคา ไปห้ามเขาขายก็ไม่ได้ และเมื่อผู้ค้าคนกลางนำไปรวมชุดก็ต้องมีการบวกค่าใช้จ่าย เมื่อผู้ค้ารายย่อยไปรับมาในราคา 85-90 บาท ก็ต้องนำมาขายในราคาที่แพง ซึ่งก็เป็นวัฏจักรแบบนี้มาหลายสิบปี แก้อไขไม่ได้สักที ก็ลองไปศึกษาวิธีการขายรูปแบบใหม่ ให้ทันสมัย สอดคล้องสถานการณ์ โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยขาย เชื่อว่าแก้ปัญหาได้แน่

ล้ง'2บ.ห้องเย็น'แจง ปมล่อักกตุนหมูมหาชัย ห้างคุมซื้อน้ำมันปาล์ม ชาวสวนปาล์มเผยผลผลิตลด ต้นราคาพุ่ง ชี้เกษตรกรไม่ได้ประโยชน์ (อ่านต่อหน้า 15)

ต่อจากหน้า 1

กักตุนหมู

'ปศุสัตว์-ปคบ.'ลุยอายัดหมู

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่สั่งการให้ตรวจสอบห้องเย็น ป้องกันการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อสุกร เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าว่า ตลอดวันที่ 21 มกราคม กรมพร้อมหน่วยงานในพื้นที่เครือข่ายกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) สนธิกำลังตรวจสอบห้องเย็นเพื่อป้องกันการกักตุนซากสุกรในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร 10 แห่ง อายัดสินค้ารอตรวจสอบแล้วรวมกว่า 500 ตัน

นายสัตวแพทย์สรวิศกล่าวว่า วันเดียวกันที่ จ.สมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร กรมปศุสัตว์ ยังร่วมกับตำรวจ ปคบ.สภ.เมืองสมุทรสาคร เข้าตรวจสอบการกักตุนซากสุกรในห้องเย็น ผลการตรวจสอบพบว่า ห้องเย็นแห่งหนึ่งมีเนื้อสุกรแช่แข็งจัดเก็บ แจ้งกรรมการค้าภายใน 929 ตัน แต่ไม่พบการออกเอกสารเคลื่อนย้ายเนื้อสุกรออกจากห้องเย็นปลายทาง นครปฐมและราชบุรีกว่า 400 ตัน ทั้งที่เคลื่อนย้ายเนื้อสุกรไปแล้ว โดยเป็นเนื้อสุกรที่รับฝากมาจากบริษัทแห่งหนึ่งย่านราชบุรี นครปฐม ปทุมธานี กรุงเทพฯ และจากแหล่งอื่นๆ

2บริษัทล่อักกตุนล้งซีแจง

นายสัตวแพทย์สรวิศกล่าวว่า เมื่อตรวจสอบอีกจุดใน จ.สมุทรสาคร ยังพบว่าล้งของ บริษัทเอ จาก จ.ราชบุรี ไม่ได้แจ้งกับกรรมการค้าภายใน 234 ตัน นำมาฝากตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564 และบริษัทดังกล่าวยังไม่เคย

เบิกสินค้าออกแต่อย่างใด สินค้าที่ฝากเก็บมีการระบุชื่อสินค้าเป็นล้งนอกติดปีก ทำให้ห้องเย็นจัดเก็บเป็นสินค้าโก่งทั้งความจริงแล้วเป็นเนื้อสุกร ไม่สามารถแสดงเอกสารเคลื่อนย้ายจำนวนประมาณ 71 ตัน ได้ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้อายัดสินค้าไว้ก่อนทั้งหมด 71 ตัน จาก 234 ตัน จึงให้บริษัทเอนำเอกสารมาแสดงและชี้แจงภายในวันที่ 22 มกราคม 2565 หากนำเอกสารมาแสดงได้จะเข้ามาดำเนินการถอนอายัด

นายสัตวแพทย์สรวิศกล่าวอีกว่า ทางคณะยังได้เข้าตรวจสอบห้องเย็นอีกแห่งหนึ่งใน จ.สมุทรสาคร พบเอกสารเคลื่อนย้ายซากสัตว์ 283 ตัน แต่ไม่พบเนื้อสัตว์เข้าฝากในห้องเย็น จึงสอบถามถึงสถานที่จัดเก็บเนื้อสัตว์ดังกล่าว จากนั้นจึงได้ตามสอบไปยังห้องเย็นอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่จัดเก็บเพิ่มเติมของห้องเย็นที่พบเอกสารแต่ไม่มีสินค้าจัดเก็บ พบว่ามีการนำซากสุกรจากบริษัทบี และบริษัทเอ ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกับที่ตรวจพบจากห้องเย็นก่อนหน้า รวมกว่า 441 ตัน มาจัดเก็บไว้ที่ห้องเย็นนี้ โดยไม่พบเอกสารเคลื่อนย้าย และไม่ได้อ้างการกักตุนสินค้าให้กรมการค้าภายในทราบ

“จากการตรวจสอบพบมีซากสุกรของบริษัทเอ มาจัดเก็บที่ห้องเย็นนี้ 158 ตัน และบริษัทบี จัดเก็บ 283 ตัน ตรวจสอบไม่พบเอกสารการเคลื่อนย้ายไปห้องเย็นดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้อายัดซากสุกรทั้งหมด 441 ตัน และแจ้งให้บริษัทเอและบี นำเอกสารการเคลื่อนย้ายและหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงภายในวันที่ 22 มกราคม 2565 หากไม่สามารถนำมาแสดงได้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป” นายสัตวแพทย์สรวิศกล่าว

พณ.เข็กลสตอกหมูล่าลูกกา

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวไว้ว่า เมื่อวันที่ 22 มกราคม กรมการค้าภายใน พร้อมด้วยตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบภาวะราคาและปริมาณหมูตามทีคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กำหนดให้ผู้เลี้ยงหมูรายใหญ่ ตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป และผู้ครอบครอง หรือห้องเย็นที่มีสตอกหมู ตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป แจ้งปริมาณ และราคาทุก 7 วัน เพื่อดูแลปริมาณหมูและสตอกหมูที่มีอยู่ทั่วประเทศ ณ

บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ดีซี ล่าลูกกา และบริษัท สกายลัคส์ จำกัด อ.ล่าลูกกา จ.ปทุมธานี

นายอาวุธกล่าวว่า บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ดีซี ล่าลูกกา เป็นศูนย์กระจายสินค้า ห้องเย็นขนาดใหญ่ รองรับได้ 8,400 ตัน จากการตรวจสอบพบว่า มีสตอกเข้าออกประมาณ 20,000-30,000 กก.ทุกวัน หมูแช่แข็งจะจัดส่งไปจำหน่ายในห้างโลตัส และร้านโลตัสโกเฟรช ประมาณ 1,400 สาขา สำหรับปริมาณสตอกหมูตรวจสอบ พบมี 77,182 กก. สตอคล่องกับบัญชีประจำวัน ขณะที่ บริษัท สกายลัคส์ จำกัด ห้องเย็นขนาดกลางรองรับได้ 100 ตัน จำหน่ายเนื้อหมูให้ร้านเฟรนไชส์ในเครือปริมาณสตอกหมูแช่และที่ตรวจพบ 4,725 กก. สตอคล่องกับบัญชีประจำวันเช่นกัน

สตอกเข็มชายแดนหันนำเข้าสู่กร

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล น.ต.หญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริษัท ฟาร์มขุสินเดือนใจ 99 จำกัด หมู่ 10 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไข่ไก่รายใหญ่ในจังหวัดสตูล และพื้นที่ข้างเคียง

นายเอกรัฐกล่าวว่า การลงพื้นที่พบว่าทางฟาร์มจำหน่ายไข่ในราคาตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในราคาที่เหมาะสม ในส่วนการกักตุนสินค้าในพื้นที่จังหวัดสตูลไม่มี ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำหน่วยงานที่กำกับดูแลชายแดนให้เข้มงวดมากขึ้นในช่วงที่สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาที่สูงขึ้น เช่น ไข่ไก่ พืชผักต่างๆ ในขณะนี้ ยืนยันว่าไม่มีการลักลอบขนส่งสินค้าเหล่านี้เข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดสตูลแน่นอน

ระยอง-ตราดไม่พบกักตุน

ที่ จ.ระยอง นายพนธ์ สมิทธิ์ ปศุสัตว์ จ.ระยอง กล่าวว่า ในพื้นที่ จ.ระยอง มีห้องเย็นเก็บเนื้อสุกรรวมทั้งหมด 8 แห่ง และในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม เจ้าหน้าที่จะเริ่มลงพื้นที่ตรวจห้องเย็นอีกครั้ง ส่วนหมูชำแหละที่จำหน่ายหน้าเชิงไม่เกี่ยวกับหมูเก็บสตอกห้องเย็นซึ่งเป็นหมูเกรดพรีเมียม ส่วนหมูชำแหละหน้าเชิงที่จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นหรือไม่เพราะใกล้ช่วงวันตรุษจีน เรื่องนี้อยู่ที่ทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งประเทศไทย กับฟาร์มใหญ่ ราคาขึ้นลงเขาจะเป็นผู้กำหนดราคาตลาดขณะนี้ได้ว่าว่าก็ยังตรึงราคาอยู่ คาดว่าตรุษจีน

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 23 มกราคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16023

หน้า: 1 (ล่างขวา), 15

Col.Inch: 106.98 Ad Value: 117,678

PRValue (x3): 353,034

ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ส่ง 2บ.ห้องเย็นแจ่ง ปมส่อกักตุนหมูมหาชัย ห้างคุมซื้อน้ำมันปาล์ม

ปีนี้ราคาคงไม่ขึ้นมากกว่านี้อีก

ที่ จ.ตราด พล.ต.ต.ปกรณัม มณีปกรณ์ ผบก.ภ.จ.ตราด นำชุดเฉพาะกิจประกอบด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกตรวจสอบการเคลื่อนย้ายและการกักตุนเนื้อสุกร

นายสิริวุฒิ บางโพธิ์ทอง ปศุสัตว์จังหวัดตราด ได้ออกตรวจสอบที่ บจก.สยามเม็คโคร สาขาตราด ซึ่งมีปริมาณการเคลื่อนย้ายเนื้อหมูเข้ามาจำหน่ายมากที่สุด และมีสถานที่กักเก็บเนื้อสุกรมากที่สุดในจังหวัดตราดถึง 7,000 กิโลกรัม ซึ่งการตรวจสอบในวันนี้ไม่พบการกักตุนซากสุกรแต่อย่างใด

‘จันท-กรงเก่า’ลุยตรวจห้องเย็น

ที่ จ.จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัด, พาณิชย์จังหวัด, ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจจรรยาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ และห้องเย็นในพื้นที่ เพื่อป้องกันการกักตุนเนื้อสุกร โดยจุดแรก คือ ที่ร้านวีทีมีท ดีสทรีวิวชั่น จำกัด สาขาจันทบุรี ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ จากการตรวจสอบ พบว่ามีเอกสารใบอนุญาตทำการค้า ใบอนุญาตให้นำ และเคลื่อนย้ายซากสัตว์ และทำการค้าอย่างถูกต้องตามสุขอนามัยและมีการติดป้ายราคาอย่างชัดเจน ส่วนห้องแช่เย็นและห้องเย็น ที่เก็บสต็อกสินค้า มีการแจ้งรายละเอียดการนำเข้าและออก ไม่พบปัญหาการกักตุนเนื้อหมูแต่อย่างใด

จากนั้นเจ้าหน้าที่ เดินทางต่อไปที่ บริษัท เมทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สาขาจันทบุรี ตั้งอยู่ที่ 81/69-73 ถนนมหาธาตุ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี ตรวจสอบ ไม่พบการกักตุนเนื้อสุกรเกินกำหนด พร้อมมีเอกสารถูกต้องตามข้อกำหนด ต่อมาคณะได้เดินทางไปบริษัท เทพมณีโคเลต สตอเวจ จันทบุรี เลขที่ 121 หมู่ 11 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นห้องเย็นขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัด โดยบริษัทนี้เป็นรายใหญ่มีสินค้าของ นำสินค้าเข้ามาแช่แข็งประมาณ 267,000 กิโลกรัม และในจำนวนนี้ มีเนื้อสุกร 110,000 กิโลกรัม เพื่อรอกระจายสินค้าไปยังสาขาอื่นในพื้นที่ภาคตะวันออก

ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.พัลลภ แอ่วม

ห้ำ ผบก.ภ.จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบห้องเย็น อำเภอพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง อำเภอวังน้อย 2 แห่ง จากการตรวจสอบเอกสาร และสำรวจในห้องเย็นไม่พบการกักตุนเนื้อสุกร

ส่วนที่ตลาดสด ภายในตลาดแกรนด์ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา พบว่าราคาเนื้อหมูและส่วนประกอบของหมูไม่มีการปรับราคาขึ้น ราคาทรงตัว

นนทร์ถพุ่มพวงรายได้หด

ที่ จ.นนทบุรี จากการสำรวจรถพุ่มพวงตลาดสดเคลื่อนที่ ภายในหมู่บ้านปิยวารมย์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

นายกวาง มูลสุวรรณ อายุ 44 ปี พร้อมภรรยา ประกอบอาชีพขายผักพร้อมเนื้อสัตว์ (รถปิกอัพพุ่มพวง) เปิดเผยว่า ตอนนี้อาชีพนี้ราคาเนื้อหมูแพงมาก ลูกค้าจากเมื่อก่อนที่เคยซื้อ ตอนนี้บางคนไม่ซื้อเลย รวมไปถึงเนื้อไก่ หรือผักต่างๆ มีการปรับตัวสูงขึ้นหมด ตนต้องซื้อของมาขายลดลง แต่กระทำให้จ่ายก็ยิ่งเหมือนเดิม ตอนนี้ตนเอาเนื้อหมูมาขายแค่วันละ 2 กิโลกรัม ยังขายแทบไม่หมดเลย ยากกว่าผักผู้ที่เกี่ยวข้องภาครัฐทุกภาคส่วน ให้ช่วยดูแลค่าครองชีพทุกอย่างราคาของมันแพงเกินไป ประชาชนจะตายกันอยู่แล้วเวลานี้

นายเก๋ อายุ 42 ปี อาชีพขายส้มตำรถพ่วงข้าง เปิดเผยว่า ตอนนี้อาชีพนี้ราคาจะกะกอดค่อนข้างแพง ตนใช้วิธีซื้อเป็นลูกๆ เพราะซื้อเป็นถุงสู้ราคาไม่ไหว ราคาเป็นถุงน่าจะอยู่ที่ 200-300 บาท แต่ออมนะกะกอดราคาอยู่ที่ถูกลง 10 กว่าบาท ตอนนี้อาชีพนี้ราคาอยู่ที่ถูกลง 20-30 บาท ตอนนี้ถ้าใครไม่ต้องพูดถึงพอมมีกินแต่ไม่พอเหลือเก็บต้องดิ้นรนสู้กันต่อไป

ปาล์มราคาพุ่ง-เกษตรกรไร้ประโยชน์

ที่ จ.สุราษฎร์ธานี นายบำรุง หนูด้วง ที่ปรึกษาสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2556 สาขาพืชสวน เปิดเผยว่า ราคาผลปาล์มน้ำมันที่ติดตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา โดยล่าสุดราคาผลปาล์มทะลายในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 11-12 บาท ส่วนหนึ่งมาจากความต้องการ

ของตลาดโลก เนื่องจากมีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ หรือ CPO ออกสู่ตลาดน้อยที่มีผลมาจากประเทศยักษ์ใหญ่ คือ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรกร ทำให้ไม่สามารถนำวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานสกัดได้

“ขณะนี้ภาพรวมผลผลิตปาล์มทั้งประเทศเหลือเพียงร้อยละ 40 เท่านั้น ที่มองเห็นราคาผลปาล์มดิบที่ถีบตัวสูงขึ้นแล้วเชื่อกันว่าเป็นผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนปาล์มนั้นไม่เป็นความจริง เพราะปัจจุบันต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยเคมี ราคาได้ขยับตัวขึ้นไปกว่าร้อยละ 100-120 ซึ่งหากมองต้นทุนการผลิตที่แท้จริงจะพบว่าเกษตรกรเองไม่ได้มีผลประโยชน์จากราคาผลปาล์มน้ำมันที่ราคาสูงขึ้นแต่อย่างใด และเชื่อว่าหลังจากเดือนเมษายนนี้ เราจะต้องประสบกับภาวะราคาผลปาล์มน้ำมันผันผวนอีกครั้ง ขณะที่รัฐบาลเองยังไม่สามารถแก้ปัญหาราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นได้” นายบำรุงกล่าว

ด้านแหล่งข่าวผู้ประกอบการธุรกิจโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มรายหนึ่ง กล่าวไว้ว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาผลปาล์มน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นจนเกินความเป็นจริง มาจากกลุ่มโรงงานที่ต้องการนำวัตถุดิบเข้าระบบ เพื่อตั้งราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ให้สามารถขายน้ำมันในสต็อกก่อนหน้าให้ได้ตามราคาปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้พบว่า ราคาน้ำมันปาล์มดิบ CPO ของประเทศไทยราคาอยู่ที่ 56 บาท ขณะที่ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย อยู่ที่ 46 บาท

“ซึ่งล่าสุดพบว่า อุตสาหกรรมตลาดบริโภคเริ่มชะลอการซื้อแล้ว เนื่องจากราคา CPO ที่สูงเกินความเป็นจริง และจะส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคาผลปาล์มน้ำมันอีกครั้งราวเดือนเมษายน เนื่องจากเป็นช่วงที่ปาล์มให้ผลผลิตมากที่สุดของปี” ผู้ประกอบการระบุ

ห้างจำกัดซื้อน้ำมันปาล์ม

ผู้สื่อข่าวสำรวจสถานการณ์การชายน้ำมันปาล์ม ภายในห้างสรรพสินค้า เมื่อวันที่ 22 มกราคม เริ่มมีหลายห้างได้มีการจำกัดการชายน้ำมันปาล์มขนาด 1 ลิตร ทุกรายการ ให้ซื้อครอบครัวละไม่เกิน 6 ขวดต่อ 1 ใบเสร็จ โดยราคาขายแต่ละห้างไม่เท่ากัน บางห้างอยู่ที่ 56-59 บาทต่อขวด และบางห้างอยู่ที่ 61-68 บาทต่อขวด

'ทำกินไม่ทุกข์โควิด' กับชีวิตเกษตรกร 'ศศเศรษฐโชค ตามพระหัตถ์' เชื้อฮั่นถึงไอครอน 'มีธงชัยไม่ไร้สุข'



วิถีชีวิต

“

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนมากก็คือ ในช่วงที่เกิดวิกฤติโควิด-19 นี้ผมไม่เดือดร้อนเลยนะ เพราะบางคนมีเงินที่อาจจะหาซื้อของกินไม่ได้ แต่เรามีอาหารการกินตลอด และยังมีเหลือนำไปแบ่งปันให้กับคนในชุมชน แอมว่าไปขายสร้างรายได้ในช่วงวิกฤติได้อีกด้วย เรียกว่าแนวทางชีวิตที่ผมยึดถืออยู่นี้ไม่เพียงทำให้ชีวิตไม่ลำบาก แต่ยังสวนทางกับอีกหลายคนในช่วงที่เกิดวิกฤติอีกด้วย” เสียงจาก “โชค-ศศเศรษฐ

โชค ตามพระหัตถ์” เกษตรกรในพื้นที่ จ.อุทัยธานี บอกเล่าเรื่องนี้กับเรา หลังจากตัดสินใจ “เปลี่ยนเส้นทางชีวิต” จาก “มนุษย์เงินเดือน” หันมา “ยึดอาชีพทำเกษตร” ซึ่งแนวคิดในการดำเนินชีวิตของชายคนนี้ก็มึนมองน่าสนใจ ที่วันนี้ “ทีมวิถีชีวิต” มีเรื่องราวของเขามานำเสนอ....

เมื่อเร็ว ๆ นี้ จากการร่วมคณะ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่ จ.อุทัยธานี เพื่อร่วมกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ทางคณะยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมอาชีพ “เกษตรกรคนรุ่นใหม่” ที่ ธ.ก.ส. ร่วมสนับสนุน ที่ตัดสินใจหันหลังให้เส้นทางเก่า เลือกเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในฐานะเกษตรกร ซึ่งก็คือเป็นอีกหนึ่งศึกษาที่ช่วยจุดประกายให้แรงงานที่ต้องหวนคืนกลับสู่ถิ่นฐานได้ โดย “ทีมวิถีชีวิต” มีโอกาสได้สัมผัสเรื่องราวชีวิต โชค-ศศเศรษฐโชค ตามพระหัตถ์ ที่ได้รื้อฟื้น “ศาสตร์พระราชาน้อมนำ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ

แนวทาง “เกษตรทฤษฎีใหม่” ของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” มาเป็น “ธงชัยนำทางชีวิต” ในการทำอาชีพเกษตรกร “เรานำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นตัวกำกับ และใช้คุณธรรมเป็นหลักยึด โดยทำให้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิตประจำวันของเรา แม้รายได้อาจไม่มาก แต่สิ่งที่เราได้มานั้น มันได้มากกว่าเรื่องของการรายได้” ไม่ใช่ตัวเลขหรือจำนวนเงิน แต่ที่เราได้คือ ความสุขกายและใจ โดยเฉพาะการที่เราได้กลับมาอยู่กับครอบครัว และยังได้สุขภาพที่ดีกว่าเดิมด้วย” โชค-ศศเศรษฐโชค เกษตรกรเจ้าของเรื่องราวนี้ บอกเล่าให้เราฟังช่วงเริ่มต้นการสัมมนา

ทั้งนี้ โชค-ศศเศรษฐโชค เล่าว่า เขาเคยทำงานประจำอยู่กับบริษัทผู้ผลิตเสื้อผ้าไทยแห่งหนึ่งที่กรุงเทพฯ ต่อมาจากการที่ได้ติดตามดูพระราชกรณียกิจและการทรงงานของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” อยู่เป็นประจำ ทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอยากกลับบ้านเกิดพัฒนาที่ดินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และมีมูลค่าเพิ่ม โดยที่ดินเป็นที่ดินมรดกของพ่อแม่ซึ่งมีอยู่ประมาณ 60 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี เป็นที่ทำการเกษตรปลูกข้าวมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ จนเมื่อพ่อแม่ของเขาเริ่มอายุมากขึ้น เขาก็เลยอยากที่จะกลับมาอยู่ดูแล และสืบสานอาชีพเกษตรกรต่อ จึงตัดสินใจลาออกจากงานหันหลังให้กับการใช้ชีวิตในเมืองหลวง เพื่อกลับมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว โดยเขาเล่าว่าเดินทางกลับบ้านตั้งแต่ปี 2553 ตอนนั้นก็มาคิดว่าจะทำอะไรกับที่ดินที่มีอยู่แล้วได้บ้าง จากเดิมที่รุ่นพ่อแม่

ทำเกษตรกรรมก็ทำกันตามปกติ และเป็นองค์ความรู้แบบเดิม ๆ ไม่มีมีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาแต่อย่างใด ทำให้ตัดสินใจว่าจะกลับมาจัดการพัฒนาในส่วนนี้ โดยจะเอามา “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “เกษตรทฤษฎีใหม่” ของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” มาใช้เป็นหลักยึด เพราะเชื่อมั่นว่าจะเป็น “ทางรอดของเกษตรกรไทย”

“เกษตรทฤษฎีใหม่ที่ผมเอามาใช้นั้น คือนำมาใช้เรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ อย่างผมมีพื้นที่ 60 ไร่ ก็จะแบ่งออกเป็นพื้นที่น้ำ พื้นที่ปลูกป่า พื้นที่ปลูกข้าว โดยเราต้องวางแผนเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ก่อน จากนั้นค่อย ๆ ทำทีละส่วน ไม่ได้ทำทีเดียวหมด ผมก็เริ่มจากปลูกป่าก่อน และระหว่างที่ปลูกป่าพื้นที่รอบ ๆ บ้าน ผมก็ปลูกผักสวนครัว โดยเลือกปลูกผักที่ใช้

“ แม้จะเกิดวิกฤติใหญ่ ก็ช่วยให้ชีวิตไม่วิกฤติ ”



กินต่อวัน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย” เป็นแนวทางที่เกษตรกรรุ่นใหม่รายนี้ได้บอกเล่าให้ฟัง

กับก้าวแรก... ที่ก็ไม่ถ่วงนั้น เขาเล่าว่า เนื่องจากเคยมีรายได้จากงานประจำทุก ๆ เดือน พอมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้ว เขาก็ไม่มีรายได้ประจำเหมือนเดิม ฉะนั้น ที่ต้องทำอะไรอย่างแรกคือ ลดรายจ่าย ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง โดยเขา “ปลูกทุกอย่างที่กิน และกินทุกอย่างที่ปลูก” ทำให้ลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมาก นอกจากนั้นก็ยังสามารถมีรายได้อีกด้วย คือจากการเก็บผักสวนครัวที่ปลูกไปขาย ซึ่งเขาย้ำว่า “ถึงรายได้จะไม่มากเท่าเดิม แต่รายจ่ายก็น้อยลงกว่าเดิม”

สำหรับรายได้ของอีกสิ่งนอกเงงขึ้นนั้น เขาแจกแจงว่า จะมีรายได้จากการเลี้ยงปลา เช่น ปลาดุก ปลาสดิด ปลาช่อน และรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่น ๆ อาทิ กบ เป็ด เนื้อ ไก่ไข่ ทำให้มีรายได้เข้ามาทุกช่วง ทั้งที่เป็นรายเดือนและรายได้ต่อวัน ส่วนรายได้จากการทำนาปลูกข้าว ซึ่งตอนนี้เขามีพื้นที่ทำนาข้าวอยู่ 36 ไร่ เขาก็แบ่ง

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 23 มกราคม 2565

ปีที่: - ฉบับที่: 26400

Col.Inch: 236.60 Ad Value: 496,860

หน้า: 1 (ล่างขวา), 4

PRValue (x3): 1,490,580 ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: วิถีชีวิต: 'ทำกินไม่ทุกข์โควิด' กับชีวิตเกษตรกร 'ศศเศรษฐกิจโชค ตามพระหัตถ์' เชื้อ...



โชค-ศศเศรษฐกิจโชค

เป็นการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ๕ ไร่ ข้าวหอมมะลิ ๕ ไร่ และที่เหลือกก็ปลูกข้าวพันธุ์ กข 49 และข้าวเหนียวหอมนิล (ข้าวเหนียวดำ) รวมถึงเสริมด้วยการเลี้ยงควายไว้อีก 20 ตัวด้วย โดยเลี้ยงไว้เพื่อจะขายเป็นแม่พันธุ์ ...นี่เป็น "รายได้ในเส้นทางชีวิตใหม่" ของเกษตรกรเจ้าของเรื่องราวนี

"ปัญหาอุปสรรคในการทำการเกษตรที่หนองขาหย่าง ก็จะเป็นเรื่องของดินและน้ำเป็นหลัก เพราะที่นี้เป็นพื้นที่สูง น้ำจากเขื่อนจากอ่างเก็บน้ำ จะมาไม่ถึงหรือมาถึงก็เพียงส่วนน้อย เกษตรกรจึงต้องอาศัยน้ำจากแหล่งธรรมชาติเป็นหลัก เช่น จากน้ำฝน ซึ่งสมัยก่อนถ้าเกิดภัยแล้ง ที่น้ำจะแห้งไม่มีน้ำเลย พืชไม้ผลที่ปลูกก็จะตายเกือบหมด เราเริ่มคิดว่าจะทำยังไงให้เก็บน้ำธรรมชาติไว้ให้ได้มากที่สุด จึงเริ่มปรับพื้นที่ด้วยการขุดสระทำแหล่งน้ำ หลังจากที่มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำให้เราน้ำใช้สอยได้ตลอดทั้งปี และหน้าแล้งก็ไม่กระทบ จนเริ่มมาปลูกไม้ผลได้อีกครั้ง ส่วนเรื่องของ



คุณ: ร.ก.ส. เช้าเยี่ยมชม

ดิน เราต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินใหม่ เพราะมีแนวคิดว่าจะทำการเกษตรปลอดสารเคมี จึงเริ่มจากการไถกลบตอซัง ไม่เผาซังข้าว และหว่านปุ๋ยพืชสด พวกถั่วเขียวและปอเทืองไปด้วยแล้วไถกลบ" เป็น "กระบวนการพลิกชีวิต" ที่เขาบอกเล่าให้เราฟัง หลังจากเข้ามา "ปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูก" รวมถึง "เปลี่ยนแปลงระบบการทำกิน"

และเขาคงยังบอกเล่าอีกว่า การจัดการพื้นที่ของเขาเน้นเขาจะแบ่งพื้นที่ที่มี 60 ไร่เป็นส่วนต่าง ๆ แบ่งเพื่อใช้ปลูกป่า โดยเน้นปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่น พะยูง มะค่า ลัก ประดู่ สะเดา และไม้ใช้สอย อย่างไผ่ แบ่งพื้นที่เพื่อทำเป็นแหล่งน้ำจำนวน 8 สระ แบ่งพื้นที่เพื่อทำนาปลูกข้าว นอกจากนั้นเขายังมีพื้นที่สำหรับไว้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรตาม "โคกหนองนาโมเดล" ที่ทำร่วมกับทางกรมการพัฒนาชุมชนอีก 2 แปลง โดยหวังจะให้คนในชุมชนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย

"ตอนกลับมา มีเงินติดตัวมาหลักแสนเท่านั้น ก็เริ่มจากค่อย ๆ ปรับ ค่อย ๆ ทำ และก็ได้นักงานต่าง ๆ เข้ามาช่วยสนับสนุน ซึ่งผมทำคนเดียวไม่ไหวอยู่แล้ว บางเรื่องบางอย่างก็ต้องใช้ตัวช่วย จึงได้ทำงานกับทุกหน่วยงาน รวมถึง ธ.ก.ส. ที่เขาก็ช่วยสนับสนุนทั้งในเรื่องเงินทุนและองค์ความรู้ ส่วนโครงการโคกหนองนาโมเดลที่ได้ทำร่วมกับทางพัฒนาชุมชน เขาไม่ได้ช่วยเป็นเงินแต่เข้ามาช่วยปรับและพัฒนาพื้นที่สำหรับทำโครงการให้ นอกจากนั้นก็ยังมีสำนักงานคุมประพฤติ จ.อุทัยธานี ที่มาใช้พื้นที่ปลูกป่าเพื่อปลูกสมุนไพร

อย่างฟ้าทะลายโจร" เขาเล่าถึงข้อดีในการ "ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ" รวมถึง ธ.ก.ส. ที่สามารถ "ช่วยเติมเต็มช่องว่าง" ที่เกษตรกรอย่างเขาขาดหายไปได้

"อนาคตเราฝันว่าอยากทำให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ จึงมีการวางแผนว่าจะพัฒนาพื้นที่ของเราให้เป็นอีโควิลเลจ(Eco Village) ย่อย ๆ ตั้งเป้าว่าอีกไม่เกิน 3 ปี

เราจะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จ แต่อาจจะเป็นแบบเล็ก ๆ ก่อน ค่อย ๆ ทำตามกำลัง และตอนนี้ก็เริ่มมีการนำเอานวัตกรรมต่าง ๆ มาปรับใช้บ้างแล้ว เช่น ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เอาไว้ใช้ควบคุมการบริหารจัดการน้ำของระบบบ่อน้ำบาดาล รวมถึงใช้สำหรับไฟส่องสว่างในพื้นที่ของเรา ซึ่งก็น่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เดือนละหลายพันบาท" เป็นการบอกเล่า "ฝัน" และ "การพัฒนา" อาชีพเกษตรกร ของ "โชค-ศศเศรษฐ์โชค" คนเกษตรรุ่นใหม่ที่อยู่ธานี ที่ทิ้งชีวิต Salary Man มนุษย์เงินเดือน ทั้งชีวิตในเมืองใหญ่ กลับสู่บ้านเกิด ซึ่งนอกจากวิถีคิดน่าสนใจ นี่ก็เป็นอีกตัวอย่าง-อีกบทพิสูจน์... "หลักเศรษฐกิจพอเพียง-เกษตรทฤษฎีใหม่" นั้น... "ปฏิบัติได้... อยู่ได้-สุขได้... แม้ในยุคโควิดยุคนี้".

มตินทร์ คักดาเยี่ยงยงค์ : รายงาน



ตอกย้ำ.. 'ทางรอดยุควิกฤติโควิด'

"เศรษฐกิจพอเพียง คือหลักปฏิบัติเกษตรทฤษฎีใหม่ คือการบริหารจัดการพื้นที่ โลกหนองนาโมเดล คือการนำเอาทั้ง 2 อย่างมารวมกัน คือนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงและนำการบริหารจัดการพื้นที่มาผสมผสานรวมเข้าไว้ด้วยกัน" เป็นการระบุของ "โชค-ศศเศรษฐ์โชค" ที่ได้เน้นย้ำกับเราเรื่องนี้ พร้อมกับกล่าวอีกว่า... "เราทำตรงนี้ให้คนในชุมชนได้เห็น ให้เข้ามาเรียนรู้ได้ อยากให้เกษตรกรในพื้นที่เริ่มที่จะปรับ

เปลี่ยนแนวคิดวิถีคิดการทำเกษตรใหม่... ส่วนเราเองตั้งใจไว้แต่แรกอยู่แล้วว่าจะทำกิจกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา ใช้ความรู้กับคุณธรรมเป็นหลักยึด... ทำเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นวิถีชีวิตประจำวัน เพราะเศรษฐกิจพอเพียง หลักปฏิบัตินี้เป็นทางรอดของเกษตรกรไทย" ...แม้ในยุคที่วิกฤติโควิด-19 ก็ทุกคามวิถีชีวิตคนไทย รวมถึงวิถีชีวิตเกษตรกรไทย อย่างหนักหน่วง.

ผู้ว่าฯลุยเช็กสต็อกหมูทั่วประเทศ. มหาชัยสอบ25บ.

ตุนเกิน5พันโลไม่แจ้ง-จีเคลียร์ เบทาโกรยัน200ตันสงขลาถูกกม. แม่ค้าโวยอีกน้ำมันบัวแพงเวอร์ นายกฯสั่งฟันฉวยโอกาสขึ้นราคา

นายกฯเอาจริง สั่งหน่วยงานตรวจสอบสินค้าทุก จว. ยึดฟันฉวยโอกาส
ขึ้นราคา-กักตุน

(อ่านต่อหน้า 4)

ต่อจากหน้า 1

เช็กสต็อกหมู

'บิกตู' ยึดฟันฉวยของแพง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ตึกภัททิบดีนทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบค.) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยที่ประชุม ศบค. ได้พิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย การส่งเสริมการลงทุนในกิจการคลาวด์เซอร์วิส และการส่งเสริมการลงทุนสำหรับธุรกิจด้านเทคโนโลยีและ

สตาร์ทอัพ พร้อมรับทราบสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดและความคืบหน้าในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

นายกฯกล่าวว่า จากสถานการณ์โลก สถานการณ์ภายนอกภูมิภาค รวมถึงสถานการณ์ภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบอย่างมากในเรื่องของราคาสินค้า ได้สั่งการอย่างชัดเจนให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ตรวจสอบราคาสินค้าในทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด ให้ได้ราคาที่แท้จริง และเหตุผลในการที่สินค้าบางรายการมีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ยืนยันจะดูแลในเรื่องนี้อย่างละเอียด และจำเป็นจะต้องมีการลงโทษตามกฎหมายที่มีอยู่ ทั้งการกักตุนสินค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกพิจารณาลงโทษตามกฎหมาย จึงขอให้ระมัดระวัง และขอฝากภาคธุรกิจเอกชนให้ช่วยดูในเรื่องนี้ให้มากที่สุด ส่วนการประชุมวาระเร่งด่วนเพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์ราคาพลังงาน น้ำมัน ก๊าซแอลพีจี เมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อ

พิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไป และหามาตรการแก้ไขตามสมมุติฐานที่เกิดขึ้น รัฐบาลจะกำกับดูแลทุกเรื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องทำงานตามหน้าที่ของตน

'จรินทร์' แจงรับมือหมูแพง

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีปัญหาราคาเนื้อหมูแพง ว่าปัญหานี้ต้องมีการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงาน โดยในภาพรวมเกิดจากปริมาณหมูในตลาดขาดแคลน ดังนั้น จะต้องเพิ่มปริมาณสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด แล้วราคาเนื้อหมูจะกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล ส่วนเรื่องการนำเข้าหมูนั้นทางกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้มีอำนาจโดยตรง แต่เป็นอำนาจของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะพิจารณาการนำเข้าหมูเพิ่มหรือไม่ ขณะที่การเพิ่มปริมาณหมูรัฐบาลได้มีมาตรการสนับสนุนให้เกษตรกรมีการเลี้ยงหมูเพิ่มขึ้น โดยกระทรวงการคลังได้เตรียมวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพิเศษ วงเงินรวม 3 หมื่นล้านบาท และให้กรมปศุสัตว์ประสานผู้เลี้ยงหมูรายย่อยกลับมาเลี้ยงหมูเพิ่ม ขณะที่อาหารสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับต้นทุนในการเลี้ยงหมูก็ต้องมีการปรับลดภาษีเช่นกัน โดยเป็นอำนาจของกระทรวงการคลังในการเป็นผู้พิจารณา

"กระทรวงพาณิชย์สั่งห้ามส่งออกหมูเป็นการชั่วคราว รวมถึงการติดตามปลายทางการขายหมูตั้งแต่หน้าฟาร์ม ร่วมกับกรมปศุสัตว์ การกำหนดราคาหมูที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้มีการค้ากำไรเกินควร หรือการฉวยโอกาสขึ้นราคา ต้องสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอยู่ได้และไม่เป็นภาระของผู้บริโภคจนเกินไป" นายจรินทร์กล่าว และว่า ส่วนผู้ฉวยโอกาสในการค้า

กำไรเกินควร ทั้งเนื้อหมู รวมถึงสินค้าอื่นๆ และถ้ามีพฤติกรรมกักตุนสินค้า หากตรวจสอบการกระทำคามผิดนั้นจะมีการดำเนินคดีโทษสูงสุด นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งคณะทำงานกำกับติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าแก้ไขปัญหาและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนและกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรืออวอร์รุม โดยนายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ดำเนินการและประสานกับพาณิชย์จังหวัดให้ติดตามดูแลปัญหาสินค้าอย่างใกล้ชิด

ตรึงราคาสินค้าหลายชนิด

นายจรินทร์กล่าวถึงกรณีตรวจสอบห้องเย็นที่ จ.สงขลา ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นการเข้าข่ายการกักตุนเนื้อหมูหรือไม่ แต่เบื้องต้นได้รับรายงานพบว่ามีความผิดในการไม่แจ้งจำนวนสินค้า (สต็อก) ต่อกรมการค้าภายใน ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับวันละ 2,000 บาท จนกว่าจะมีการแจ้งต่อกรมการค้าภายใน ส่วนความผิดอื่นๆ นั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ขณะเดียวกันเรื่องสินค้าราคาแพง กรมการค้าภายในหารือกับผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อตกลงกันช่วยตรึงราคาสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันไม่ให้ขึ้นราคาในภาวะเช่นนี้ ซึ่งได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว อาทิ กลุ่มผู้ประกอบการเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มเครื่องตั้งน้ำอัดลม กลุ่มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สำเร็จรูป เครื่องปรุง ไข่ไก่สด ส่วนเนื้อไก่ ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้มีมติให้เป็นสินค้าควบคุมนั้นจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า กรณีน้ำมันปาล์มขวดนั้น กระทรวงพาณิชย์จะดูแลราคาให้เหมาะสม แต่ทั้งนี้ ต้องดูเรื่องต้นทุนการผลิตด้วย เนื่องจากในปัจจุบันราคาผลปาล์มมีราคาสูง หากมีการกำหนดราคาที่ตั้งจกเกินไปอาจส่งผลให้ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มขวดหยุดการผลิตลงเพราะแบกรับต้นทุนไม่ไหว และจะทำให้ น้ำมันปาล์มขวดขาดตลาดจนราคาเพิ่มขึ้นสูงได้

ปลัดพณ.ตรวจตลาดสี่มุมเมือง

ที่ตลาดสี่มุมเมือง นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดินทางไปสำรวจราคาสินค้า นายบุญฤทธิ์ให้สัมภาษณ์หลังสำรวจว่า นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ราคา

สินค้าอย่างใกล้ชิด ราคาผักและผลไม้ที่ตลาดสี่มุมเมืองยังปกติ ปรับขึ้นลงตามฤดูกาล สำหรับมะละกอที่มีข่าวว่าปรับขึ้นราคาจนกระทบต่อร้านส้มตำ จากการสอบถามเกษตรกรบอกว่า การปรับราคาขึ้นลงเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ราคาจะปรับสูงขึ้น แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมจะปรับลง ราคา ณ วันที่ 21 มกราคม 2565 มะละกอลูกยาว (พันธุ์ดำเนิน) อยู่ที่ 100-130 บาท/ถุง 10 กิโลกรัม (กก.) และมะละกอลูกกลม อยู่ที่ 130-150 บาท/ถุง 10 กก. เป็นราคาปกติช่วงนี้ บางพื้นที่ราคามะละกอแพงเนื่องจากน้ำท่วมทำให้ผลผลิตออกน้อย เช่น ภาคตะวันออก เชียงเหนือ จะเชื่อมโยงจับคู่ตลาดเพื่อกระจายผลผลิตให้ทั่วถึง นอกจากนี้จะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าทุกชนิดอย่างใกล้ชิด มีเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดออกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง หากพบกักตุนหรือจำหน่ายราคาสูงเกินสมควรจะมีโทษตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

ทยอยแจ้งสต็อกเนื้อสุกร

“กระทรวงพาณิชย์จะจับตาดู และกระจายสินค้าให้ทั่วถึงไม่ขาดแคลนทุกจุด โดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีน ส่วนการกักตุนสินค้า นายจรินทร์ได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการในระดับจังหวัด ให้ทำหน้าที่กำกับดูแล และติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด ให้พาณิชย์จังหวัด รวมถึงพนักงานตามกฎหมาย ที่เคยมีคำสั่งแต่งตั้งตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เช่น นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ให้เข้ามาช่วยทำหน้าที่” นายบุญฤทธิ์กล่าว

นายบุญฤทธิ์กล่าวถึงกรณีตรวจพบเนื้อสุกรกว่า 2 แสนกิโลกรัมที่สงขลาว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ตัวเลขนำสินค้าเข้าและออกสอดคล้องกันหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบสถิติเคลื่อนไหวย้อนหลัง ยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย สำหรับการแจ้งสต็อกเนื้อสุกรจากโรงฆ่าและห้องเย็น ล่าสุดมีการแจ้งเข้ามาแล้ว 313 ราย จากทั้งหมด 415 ราย ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ มีปริมาณสุกรและชิ้นส่วนรวมราว 8.47 ล้านกิโลกรัม ส่วนผู้ประกอบการรายใดยังไม่แจ้งปริมาณสต็อกเข้ามา อาจ

จะเพราะมีปริมาณสต็อกไม่ถึง 5,000 กิโลกรัม แต่เพื่อความชัดเจน กระทรวงพาณิชย์จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสุ่มตรวจความถูกต้องต่อไป

ปศุสัตว์โอเคยกระดับสินค้า

นสพ.สรวิศ ธาณีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตของกรม รวมถึงสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ตรวจวิเคราะห์ทางปฏิบัติการเพื่อตรวจหาสารตกค้างต่างๆ อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั้งนี้ได้ดำเนินโครงการปศุสัตว์ OK (โอเค) เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ทั้งระบบ มุ่งหวังให้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ช่วยสร้างความมั่นใจในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันมีสินค้าปศุสัตว์อยู่ในขอบข่ายการรับรองทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการไม่เคอร์เนลเทรดและตลาดสด เข้าร่วมโครงการกว่า 7,606 แห่งทั่วประเทศ

สินค้าไหว้ตรุษจีนปลอดภัย

“ปีนี้มีการคิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเขต 1-9 กรมปศุสัตว์ได้ร่วมกันพัฒนาและผลักดันมาตรฐานปศุสัตว์ OK มาตั้งแต่ปี 2559 สถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK จะต้องจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่มีความปลอดภัยต่อการบริโภค มาจากแหล่งผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ มาตรฐานจีเอพี

(อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 4

เช็กสต็อกหมู

โรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย เข้มงวดตรวจสอบคัดกรองสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่า และหลังฆ่า ไม่ให้มีสัตว์ป่วยหรือโรคระบาดอื่นๆ อาทิ โรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู (แอสเอฟ) ผลิตและจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค เป็นการควบคุมการระบาดของโรคที่สำคัญอีกจุดหนึ่งด้วย สถานที่รวบรวมชิ้นจนถึงสถานที่จำหน่าย

สินค้าปศุสัตว์ถูกสุขอนามัยได้มาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด ต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อให้เทศกาลตรุษจีนนี้ปลอดภัยจากการปนเปื้อน" นสพ.สรวิศกล่าว

นสพ.สรวิศกล่าวว่า กรมยังได้ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในเนื้อสัตว์มาอย่างต่อเนื่อง จำนวนกว่า 1,000 ตัวอย่าง โดยผลการตรวจทั้งหมดยังตรวจไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนั้น กรมขอให้ประชาชนผู้บริโภคมั่นใจว่า สินค้าปศุสัตว์ที่กรมให้การรับรอง มีมาตรฐานการผลิตที่สะอาดปลอดภัย เหมาะสมแก่การบริโภค ปลอดภัยจากสารตกค้าง ไม่มีการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา-19 และที่สำคัญสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการผลิตอีกด้วย

แม่โคใครเปิดคลังให้ตรวจ

รายงานข่าวจากบริษัท สยามแม่โคไร จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า บริษัทได้เปิดศูนย์กระจายสินค้าวงน้อย ให้คณะกรรมการของผู้ว่าราชการจังหวัด พานิชย์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด เข้าตรวจสอบปริมาณสต็อกเนื้อหมู ทั้งคลังสินค้าและสาขา โดยจากการตรวจสอบพื้นที่เก็บสินค้าเนื้อหมูทุกแห่งของแม่โคไร เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด สร้างความเชื่อมั่นทั้งด้านปริมาณและราคา พร้อมเน้นการตรวจสอบย้อนกลับได้เชิงรุก นอกจากนี้ ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ นำส่งรายงานปริมาณสต็อกสินค้าเนื้อหมูที่มีในสาขาทุกแห่งต่อกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์ และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดล่าสุดของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่กำหนดให้ผู้เลี้ยงหมูรายใหญ่ ตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป และผู้ครอบครองหรือห้องเย็นที่มีสต็อกหมูตั้งแต่ 5,000 กก.ขึ้นไป แจ้งปริมาณ และราคาทุก 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา

ลุยจับ25ห้องเย็นกักตุนหมู

วันเดียวกัน พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.ธนายุทธมูธจิรังษี รังสรรค์ ผบ.ช.ภ.7 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, พล.ต.ต.อภิชาติ วรรณภักดี ผบ.ภ.จว.สมุทรสาคร, พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบ.ภ.ปคบ. นายอาวุธ วิเชียรฉาย ปลัดจังหวัด นายชนินทร์ ทิพภักดิ์พิทักษ์ ปศุสัตว์จังหวัด น.ส.สรณาคมน์

บุญกานันต์ นักชำนาญการพิเศษกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า (กต.) สำนักงานพาณิชย์จังหวัด นำกำลังเข้าตรวจสอบห้องเย็นที่มีพฤติกรรมกักตุนเนื้อหมู พร้อมกัน 11 แห่งภายในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีมีความกังวลกรณีเนื้อสุกรมีราคาสูงขึ้น สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนปราบปราม สืบเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา มีการนำเนื้อสุกรเข้ามากักตุนในห้องเย็นเป็นจำนวนมาก เป็นสาเหตุให้เนื้อหมูมีราคาแพง วันนีจึงได้มีการบูรณาการกำลังกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพร้อมกัน 25 จุด โดยใน จ.สมุทรสาคร มีการตรวจสอบทั้งสิ้น 11 จุด จากการสืบสวนทราบว่า มี 25 บริษัท ในจังหวัดปริมณฑล เช่น สมุทรสาคร ประกอบธุรกิจห้องเย็น อาจเข้าข่ายมีความผิด ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 กักตุนเนื้อสุกรเกิน 5,000 กก. โดยไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ จึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบ พบว่าบางบริษัทมีจำนวนเนื้อสุกรเกินกว่ากฎหมายกำหนด บางรายอ้างว่าอยู่ระหว่างดำเนินการแจ้ง เนื่องจากเพิ่งได้ทราบระเบียบ จะต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนต่อไป หากพบว่าไม่ได้แจ้ง จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 หรือหากแจ้งการครอบครองไม่ตรงกับความจริง จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.137 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์กล่าวว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกพื้นที่เร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เพื่อตรวจสอบบริษัทห้องเย็นเหล่านี้ หากพบว่ามีพฤติกรรมกักตุนเนื้อหมู จนเป็นเหตุให้ราคาเนื้อหมูขึ้นสูงไปอีก ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด จะมีผู้แทนจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ร้องทุกข์

ผู้ว่าฯมหาชัยเผยแจ้งแค่4บ.

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ขณะนี้มี 4 บริษัทห้องเย็น มาแจ้งการครอบครองซากสุกรเกิน 5,000 กิโลกรัมแล้ว ยังมีอีกหลายบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการแจ้ง อ้างว่าเพิ่งได้รับหนังสือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 เรื่องแบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางฯ

เมื่อวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา

นายณัฐวุฒิ หุ่นมีทอง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ผู้ครอบครองสุกรมีชีวิตตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป และผู้ครอบครองสุกรชำแหละผ่าซีก เนื้อสุกรชำแหละ มีปริมาณตั้งแต่ 5,000 กก.ขึ้นไป ต้องแจ้งปริมาณการเลี้ยง การซื้อ การจำหน่าย มิฉะนั้นจะมีความผิดตาม ม.25 (3), (5) พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะแจ้ง

ห้องเย็นสงขลาปิดกักตุนหมู

ที่ จ.สงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณเจเนไพบูลย์ ปศุสัตว์ จ.สงขลา เปิดเผยว่า กรณีพบซากหมูในโกดังบริษัท บิตี ซีฟูดส์ อ.จะนะกว่า 2 แสนกิโลกรัม เจ้าหน้าที่บริษัทเบทาโกร นำเอกสารมายื่นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เนื่องจากวันที่เข้าไปตรวจสอบซากหมูในโกดังมีเอกสารแสดงต่อเจ้าหน้าที่ไม่ครบ สำหรับจำนวนเนื้อหมูทั้งหมดนั้น ด้านกักกันสัตว์สงขลา

ได้อายัดไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทเบทาโกรนำเอกสารการขนย้ายหมูมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้ง หากถูกต้องจะปลดอายัดต่อไป

นายพิสิทธิ์ ศรีวัฒนา กรรมการบริษัท บิตี ซีฟูดส์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัททำธุรกิจโกดังรับฝากอาหารแช่เยือกแข็งมาเป็นเวลา 30 ปี ได้รับความเชื่อมั่นจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น จึงขยายสาขา 3 สาขา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา อ.สิงหนคร และ อ.จะนะ จ.สงขลา เมื่อมีการนำสินค้ามาฝากต้องมีการสำแดงเอกสารถูกต้องจากทางราชการจึงรับฝาก จึงขอความเป็นธรรมด้วยว่าบริษัทไม่ได้กักตุนหมู

พณ.สงขลาแจ้งปมเจกกักตุนหมู

ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำทีมหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบเนื้อหมูแช่แข็งในห้องเย็นใน อ.จะนะ จ.สงขลา แถลงความคืบหน้าการตรวจห้องเย็น หลังบริษัทเบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม พัทลุง และบริษัท บิตี ซีฟูดส์ จำกัด นำเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อพาณิชย์จังหวัดสงขลา

น.ส.ฉัตรสุดา ชุมแสง พาณิชยจังหวัด สงขลา กล่าวว่า ได้ดำเนินการใน 3 ประเด็น คือ เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สก.จะนะกรณีบริษัท บิตี ซีฟู๊ดส์ จำกัด ไม่แจ้งปริมาณการครอบครองเนื้อสุกรตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ส่วนบริษัทเมทาโกร มีข้อสงสัยเรื่องการแจ้งปริมาณไม่ตรงกับที่เก็บไว้ในห้องเย็น โดยแจ้งไว้ประมาณ 50,000 กิโลกรัม แต่มีเนื้อหาในห้องเย็น 2 แสนกิโลกรัม มีส่วนต่าง 150,000 กิโลกรัม จากการตรวจสอบเอกสาร และการชี้แจงของบริษัทระบุว่า ส่วนที่ไม่ได้แจ้งเนื่องจากในเอกสารแบบแจ้ง ไม่มีรายการสินค้าเนื้อหมูที่ครอบครองให้แจ้ง อาทิ หมูมัด ขาหมู ซีโครงและหมูสามชั้นแผ่น เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าตรงกับเอกสารการฝากในห้องเย็น จึงไม่ถือว่าแจ้งความเท็จกับเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ได้ตรวจสอบบัญชีควบคุมการนำเข้าและนำออกสินค้าทั้ง 2 บริษัท พบว่ามีการรับเข้า นำออกเป็นปกติตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564-มกราคม 2565 จึงไม่เข้าข่ายกักตุนสินค้า

ในขณะที่ นายเจษฎากกล่าวยืนยันว่า นอกจากห้องเย็นแห่งนี้แล้วจังหวัดได้สั่งการให้มีการตรวจสอบห้องเย็นที่มีอยู่ในทั้ง 16 อำเภอว่ามีการกักตุนเนื้อหมูไว้หรือไม่ มีการรายงานกลับมาแล้วหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในอำเภอสิงหนครที่มีห้องเย็นมากที่สุดจำนวน 4 แห่งพบว่าไม่ได้มีการกักตุนเนื้อหมูไว้แต่อย่างใด

ผู้ว่าฯระยองลุยตรวจห้องเย็น

ที่ จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจคลังสินค้าเกษตรเก็บเนื้อสุกรในพื้นที่ที่ห้องเย็น บริษัท โดดี้ โพรเซส ฟูดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 8/15 ถนนอุตสาหกรรมประภาส ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง มีนายธีรชิต เลิศชัยพัฒนกุล เจ้าของพาตรวจสินค้าในห้องเย็น จากนั้นไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจร้านจำหน่ายเนื้อหมูราคาประหยัดช่วยเหลือประชาชน ภายใต้โครงการหมูพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน จังหวัดระยอง จัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจุดจำหน่าย 12 จุด ราคา กิโลกรัมละ 150 บาท เริ่มตั้งแต่ 17-31 มกราคม

นายชาญนะกล่าวว่า จากการตรวจสอบไม่พบความผิดปกติ ผู้ประกอบการดำเนินการถูกต้อง เป็นเพียงห้องเย็นสำหรับเก็บสต็อก

เนื้อสัตว์ มีเนื้อหมูประมาณ 2,500 กิโลกรัม เนื้อวัว 15,000 กิโลกรัม ที่เหลือเป็นอาหารทะเล จังหวัดระยองมีห้องเย็นเก็บสต็อกสินค้า 8 แห่ง กำกับให้เจ้าของแจ้งรายงานสต็อกสินค้าทั้งหมดแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามอย่างเข้มงวด

หลายจังหวัดระดมตรวจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลายจังหวัดได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสต็อกสุกร เช่นที่ จ.สระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าฯสระบุรี พร้อมคณะ เข้าตรวจโรงฆ่าและ (สุกร) เทศบาลเมืองพระพุทธบาท โดยบริษัท ซีพี จำกัด เป็นโรงฆ่าและสุกรที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์กล่าวว่า ไม่พบว่ามีกระบาดและไม่พบว่ามีกระบาดที่ผิดปกติแต่อย่างใด

ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา นางสวลีพัชร ประโมทกะ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจห้องเย็นขนาดใหญ่ในพื้นที่ อ.วังน้อย ไม่พบการกระทำความผิดกฎหมาย และไม่พบการกักตุนเนื้อหมู

ที่ จ.นราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.นราธิวาส พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส (ตลาดสดหัวลำโพง) ตลาดสดขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ตลาดสดเทศบาล 1 ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมคณะออกตรวจสอบการกักตุนสินค้าเนื้อหมูและตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ

ที่ จ.สตูล นายเอกรัฐ หลีเสี้ยน ผวจ.สตูล พร้อมคณะลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล

นายเอกรัฐกล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่า ราคาสินค้าหลายอย่างเป็นไปตามกลไกของตลาด

ระดมขายหมูถูกก.ละ150บาท

ที่ จ.ชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาหมูที่ตลาดใหม่ ชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี พบเนื้อหมูยังมีราคาแพงเหมือนเดิม ขณะที่พาณิชย์จังหวัดชลบุรีจัดขายหมูเนื้อแดงราคาถูก กิโลกรัมละ 150 บาท ทั้งหมด 8 จุด ในพื้นที่ อ.เมืองชลบุรี อ.ศรีราชา

อ.เกาะจันทร์ อ.บ่อทอง และ อ.บ้านบึง รวมทั้งจัดตั้งชุดเฉพาะกิจป้องกันการแพร่ระบาดโรคในหมูและประสานงานกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นเผ่าระวังโรคแพร่ระบาดในหมูเพื่อหามาตรการป้องกัน

ที่ตลาดสดทุ่งนาทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ นายรัชชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้า โดยเฉพาะจุดจำหน่ายเนื้อหมูราคาถูกโครงการหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ตลาดสดทุ่งนาทอง 1 ใน 7 จุดจำหน่ายเนื้อหมูราคาถูกมีประชาชนมารอซื้อเป็นจำนวนมาก

ที่ตลาดชุมชนหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี นางอังคณา ชิตะตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายเนื้อหมูราคาถูกให้ประชาชน บริเวณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี จำหน่ายหมูเนื้อแดงราคา กิโลกรัมละ 150 บาท เปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.30 น. ปรากฏว่าไม่ถึง 20 นาที หมูที่นำมาจำหน่าย 100 กิโลกรัมหมด โดยจำกัดเพียงคนละ 1 กิโลกรัม และมีประชาชนสนใจมาลงชื่อจองคิวตั้งแต่ยังไม่เริ่มจำหน่าย

หมูเมืองตรังขายไม่ดี

ที่ จ.ตรัง บรรยาการการค้าจำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง พบราคาสินค้าไม่ว่าจะเป็นราคาหมู ราคาไก่สด และผักชนิดต่างๆ ยังไม่ปรับราคาขึ้นแต่อย่างใด พ่อค้าแม่ค้ายังคงตรึงราคาสินค้า ขณะที่ประชาชนมาเลือกซื้อสินค้ากันบางตา

นางประคองจิต เพชรเรือนทอง แม่ค้าไก่สดในตลาดสด กล่าวว่า ไก่สดปรับราคาขึ้นครั้งละ 1-2 บาท จนปัจจุบันราคาไก่สด รวมเครื่องใน กิโลกรัมละ 85 บาทต่อกิโลกรัม ราคาไก่สด ไม่รวมเครื่องใน 80 บาท เครื่องใน กิโลกรัมละ 100 บาท น่อง กิโลกรัมละ 90 บาท ปีก กิโลกรัมละ 90 บาท หน้าอก กิโลกรัมละ 100 บาท ตีน กิโลกรัมละ 120 บาท ไม่ปรับราคาขึ้นแต่คาดว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนอาจปรับราคาขึ้นประมาณ 2 บาท

นางหวัน แต่งสวน แม่ค้าขายหมูในตลาดสด กล่าวว่า ช่วงนี้หมูขายไม่ดี เดิมสั่งหมูมาขายวันละ 4 ตัว ปัจจุบันสั่งมาขายวันละ 2 ตัวก็ยังไม่หมด

ขอนแก่นแห่ซื้อสินค้าถูก

ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จ.ขอนแก่น นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการตลาดพาณิชย์ ลดราคาช่วยประชาชน ขายถูก โดยนำสินค้าราคาพิเศษ อาทิ หมูเนื้อแดงมาจำหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 150 บาท จำกัดการซื้อคนละ 1 กิโลกรัม มีประชาชนสนใจมาจับจ่ายเลือกซื้อจำนวนมาก และจำหน่ายหมดในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้มีไข่ไก่ ข้าวหอมมะลิ ไก่ย่างเขาสวนกวาง ไก่สด ไก่ไร้เกาต์ เป็นไก่สุขภาพ ผู้ป่วยโรคเกาต์สามารถรับประทานได้ ไก่สดเพื่อสุขภาพ ปลาสด และพืชผัก

ตรึงจัดขายสินค้าราคาถูก

ที่ จ.ตรัง บริเวณหน้าเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง ชาวบ้านแห่ซื้อหมูพาณิชย์ลดราคา สินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกกันคึกคัก จนต้องเพิ่มจำนวนเนื้อหมูเพิ่มขึ้น พบประชาชนต่างมานั่งรอเข้าคิวตั้งแต่ 7 โมงเช้าเพื่อรอซื้อสินค้า

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผวจ.ตรัง กล่าวว่า จัดเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการจำหน่ายหมูเป็นตัวมาเข้าร่วมในโครงการสินค้าราคาถูกวันละ 2 ตัว มีสินค้าอื่นๆ มาจำหน่ายอีกด้วยเพื่อชดเชยราคาสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จากการตรวจสอบจังหวัดตรังยังไม่พบการกักตุนเนื้อหมู แต่เรื่องราวนั้นเป็นไปตามกลไกของตลาด

กล้วยทอดโอดน้ำมันปาล์มพุ่ง

ที่ จ.มหาสารคาม น.ส.ธนพร ยินดี แม่ค้ากล้วยทอด ขายอยู่ริมถนนสายมหาสารคาม-กมลาไสย ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม กล่าวว่า ราคาวัตถุดิบใช้ทำกล้วยทอดขึ้นเกือบทุกชนิด ทั้งกะทิ แป้ง น้ำตาล โดยเฉพาะน้ำมันปาล์มที่ใช้อยู่ น้ำมันบัว ราคาจะสูงกว่าน้ำมันปาล์มทั่วไป ขึ้นราคาจนน่าตกใจ จากเดิมเคยซื้อถังละ 615 บาท ล่าสุดราคาพุ่งมา 880 บาท ตั้งแต่ขายกล้วยทอดมา 5 ปี ไม่เคยเจอราคาขึ้นมากขนาดนี้ ทำอะไรไม่ได้ แต่ราคาขายยังคงเดิม เพราะเห็นใจลูกค้า

'เสงี่ยมค้ำกสิกรรมวิถี' ด้วยศรัทธาของคนไม่เคยทำเกษตร

6 เมื่อต้นเดือนมกราคม บริษัท เซฟรอนประเทศไทย สํารวจและผลิต จำกัด สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเอามื้อ ณ จังหวัดนครราชสีมา ลุ่มน้ำป่าสัก ในพื้นที่ของสุณิดา เหวนอก เจ้าของเสงี่ยมค้ำกสิกรรมวิถี ต.จักรราช อ.จักรราช จ.นครราชสีมา ภายใต้โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน (ตามรอยพ่อฯ) เข้าสู่วันที่ 9

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ที่รั้งตำแหน่งนายกสมาคมดินโลก และผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ กล่าวว่า การทำเกษตรแบบโคก หนอง นา ตามศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะในโคก หนอง นา จะมีป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง นับเป็นเครื่องมือสร้างสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่ นำมาสู่ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในน้ำ ใต้ดิน บนดิน หรือในป่า ทำให้อนุรักษสิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหาภัยพิบัติได้อย่างยั่งยืน ยังช่วยให้มีอาหารการกินสมบูรณ์ เกิดความมั่นคงทางอาหารด้วย ทั้งนี้ การทำกสิกรรมวิถีให้ประสบความสำเร็จ คือ 1.มีความเชื่อมั่นในแนวทางกสิกรรมวิถีอย่างมีปัญญาและเข้าใจ 2.สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนมนุษย์คนอื่น ๆ ได้ พร้อมเปิดรับการเรียนรู้ การทำงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดผลและสามารถนำไปต่อยอดได้ 3.มีความมุ่งมั่นในการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุด เพราะจะทำให้ประสบความสำเร็จ และได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำอย่างสม่ำเสมอ

บุญล้อม เต๋อแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล่อมศรีรินทร์ กล่าวเสริมว่า นครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ในภาคอีสาน มีพื้นที่ป่าเขาและพื้นที่เกษตรจำนวนมาก เป็นแหล่งรวมลุ่มน้ำสำคัญ 3 ลุ่ม คือ ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำชี และทางทิศตะวันตกมีพื้นที่บางส่วนที่ไหลไปลงในลุ่มน้ำป่าสัก เนื่องจากเป็นจังหวัดใหญ่ มีประชากรมาก มีความต้องการน้ำสูง ประกอบกับมีภัยแล้งบ่อยครั้ง ซึ่งในพื้นที่ของสุณิดา เหวนอก เป็นพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จในโคราช เพราะได้พิสูจน์แล้วว่าสภาพที่ดินจะเป็นดินทราย แต่ก็สามารถทำเกษตรได้ โดยมีการปรับปรุงหน้าดิน เช่น การปลูกหญ้าแฝก การขุดคลองไส้ไก่ มีคลองในการกักเก็บน้ำ เป็นต้น ดังนั้น ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตใด ทั้งภัยแล้ง อุทกภัย หรือภัยจากโรคระบาด



เสงี่ยมค้ำกสิกรรมวิถี บ้านหนองบัวกลาง ต.จักรราช อ.จักรราช จ.นครราชสีมา แบ่งพื้นที่มาทำเกษตรตามศาสตร์พระราชานาน 6 ไร่ สุณิดา เหวนอก หรือที่นวล เจ้าของพื้นที่ เล่าว่า ที่ผ่านมารอบครั้วจะทำเกษตรเชิงเดี่ยว ปลูกถั่ว ถั่วเหลือง เป็นนิตกรใน อ.จักรราช ที่ดินที่พ่อแม่ออกให้ก็ปล่อยให้เช่า หลังจากที่ไม่หลงรัชกาลที่ 9 สวรรคต และได้ดูรายการสารคดีโทรทัศน์ แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน จึงได้เข้าร่วมทำเกษตรตามแนวทางศาสตร์พระราชา ทั้งที่ศูนย์ภูมิรักษ์ฯ อบรมออกแบบโคก หนอง นา โมเดล ที่วัดหนองสองห้อง อบรมที่ศูนย์คืนป่าสักแล้วตัดสนใจลงมือทำบนที่ดินของตนเองในปี 2563 แม้ว่าทางครอบครัวจะไม่เห็นด้วย และไร่รอบข้างก็ยังไม่ใครสนใจการทำกสิกรรมวิถี แต่เราทำอย่างมีความสุข และเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราจะทำให้ครอบครัวได้กินอาหารที่ปลอดภัย ครอบครัวจึงเริ่มเห็นถึงความพยายาม และเริ่มเข้ามามีส่วนในการช่วยดูแลหรือปลูกพืชผักช่วย ซึ่งถือว่าดีมาก และในอนาคตเกษตรกรละแวกนี้อาจจะให้ความสนใจที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนวิถีการทำเกษตรได้ในอนาคต

ในพื้นที่ 6 ไร่ แบ่งเป็นหนองน้ำ 2 ไร่ ลึกประมาณ 6 เมตร, ทำนา 1.5 ไร่, คลองไส้ไก่ยาวประมาณ 2.38 เมตร กว้าง

1.2 เมตร และโคก 1 ไร่ ซึ่งรวมแล้วสามารถเก็บน้ำได้กว่า 20,000 ลบ.ม. หรือประมาณ 200% ของปริมาณน้ำฝนต่อปี นอกจากนี้ในสวนยังมีการเลี้ยงเบ็ดไซ่ เบ็ดเนื้อ เสาถ่านใช้เอง จากกิ่งไม้ในสวน ควันสามารถไล่แมลง ชี้ได้เอาไปทำน้ำต่าง เศษถ่านโรยใส่ต้นไม้ มีการทำเครื่องกรองน้ำแบบโบราณ จากการใช้หิน ถ่าน ทราบ จนน้ำสะอาด ผักผลไม้ ที่เติบโตในสวนเราก็ให้ครอบครัวหรือเพื่อนบ้านได้ทาน และยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นสบู่ ยาสระผมทำมาจากผักข้าว ไข่เค็ม ชาตะไคร้ เป็นต้น ถึงตอนนี้ยังไม่มียาไรได้เข้ามา แต่ทุกอย่างที่ลงมือทำคือความสุขแบบพอเพียง

ด้านอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้บริหารจากเซฟรอน กล่าวว่า หลังจากที่ได้ชะลอการจัดกิจกรรมออกนอกราวได้ถึงกว่า 1 ปีเต็ม ปีนี้เมื่อสามารถจัดกิจกรรมได้จึงได้เลือกลงพื้นที่ทำกิจกรรม เอามื้อที่ จ.นครราชสีมา ถูมน้ำป่าลึก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ โครงการตามรอยพ่อฯ เมื่อ 9 ปีที่แล้วอีกครั้ง ในพื้นที่เสถียร ค้ำกสิกรรมวิถีของสุณิดา เหว่นอก หนึ่งในคนค้นแบบ คน หัวไวใจสู้ ผู้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองตาม แนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรในพื้นที่ และคนรุ่นลูกหลานในอนาคต.



เอามื้อด้วยการขุดปรับหน้าดินเพื่อการเพาะปลูก



หนองน้ำกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี



ปัญหาหมูๆเริ่มบานปลาย

■ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ กระแสสังคมให้ความสนใจและตั้งคำถามทำไมราคาหมูแพง?? เพราะ ขณะนี้เนื้อหมูมีราคาแพงถึงกิโลกรัมละ 250 บาท และมีการคาดการณ์ว่าราคาจะทะลุไปถึงกิโลกรัมละ 300 บาท เมื่อเจาะลึกลงไปต้นตอของปัญหาหมูแพงจึงพบว่า คนเลี้ยงหมูหลายรายต้องเผชิญกับการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันในหมู (African Swine Fever : ASF) ซึ่งเป็นโรคที่ไม่มีวัคซีนป้องกันหรือยารักษาสุดท้ายทำให้หมูล้มตายเป็นจำนวนมาก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว แต่กลับส่งผลไปทั้งระบบ ตั้งแต่เกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงหมูก็ต้องแบกรับภาระหนี้สินที่ท่วมตัวหลายรายล้มหายตายจากและออกจากระบบการเลี้ยงหมู พ่อค้าแม่ค้าแผงหมูขายหมูได้น้อยลง แผงหมูลดน้อยลงหรือปิดไปเลยก็มีเพราะขายของไม่ได้ รวมไปถึงร้านอาหารต่างๆ ที่มีการปรับราคาขึ้น เป็นการตอกย้ำอย่างชัดเจนว่าการอุตสาหกรรมเลี้ยงหมูของไทยกำลังประสบกับปัญหาโรค ASF เมื่อมีการเปิดเผยเอกสารหนังสือประทับตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ทำการผ่าชันสูตรซากสุกร 1 ซาก และ

วินิจฉัยได้ว่า หมูจากฟาร์มแห่งหนึ่งตัวดังกล่าวตายด้วยเชื้อ ASF ซึ่งก็พินิจได้ว่า โรค ASF ในหมูมีในประเทศไทยแล้ว ... คำถามที่กระแสวิกขมสงสัย ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการบริหารงานของรัฐบาล คือ ปกปิดเรื่องโรคระบาดในหมูได้อย่างไร? เพราะหากจะย้อนไทม์ไลน์ กลับไปจะพบว่า บนโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพเอกสารจากภาคีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์ เรื่องข้อห่วงใยต่อสถานการณ์โรคระบาดและการควบคุมโรคในสุกร ลงวันที่ 7 ธ.ค.2564 โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏการตายเป็นจำนวนมากของสุกรในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทยมาระยะหนึ่ง ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขนาดกลางและขนาดเล็ก ขณะที่ น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ออกมา ยืนยันเสียงแข็ง กรมปศุสัตว์ไม่ได้ปกปิดข้อมูลเรื่องโรคระบาด ASF เพราะตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าใจ และกรมปศุสัตว์ได้รายงานการทำงานให้นายกรัฐมนตรีทราบมาตลอดตั้งแต่ปี 2561 ที่เกิดโรคระบาดในจีน 6 เดือน จีนฆ่าหมูไป 500 ล้านตัว และวันที่

9 เมษายน 2562 รัฐบาลได้ยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ หากเราปกปิดจะไม่สามารถส่งหมูไปต่างประเทศได้ เมื่อความจริงเพิ่งเปิดเผย ทำให้รู้ว่า คนไทยกินหมูติดโรค ASF มาจนถึง 3 ปีแล้ว หลังจากที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศให้โรค ASF เป็นวาระแห่งชาติ เมื่อเดือนเมษายน 2562 แต่กลับไม่ประกาศให้ประชาชนรู้ ปลดปล่อยเกษตรกรนำหมูที่ล้มตายจากโรค ASF ออกไปขายให้ประชาชนในราคาถูก รัฐบาลทำเรื่องร้ายแรงเช่นนี้กับประชาชนได้อย่างไร ??? เรื่องนี้แดงขึ้นมาก็เพราะ ราคาหมูในตลาดแพงสุดโหดกระโดดพุ่งขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 200-250 บาท และไม่มีทีท่าว่าจะปรับลดลง จากปัญหาหมูขาดแคลน ทำให้คนไทยเพิ่งรู้ว่า เกิดโรค ASF ระบาดขึ้นมาเนิ่นนานหลายปี แต่รัฐบาลปกปิดประชาชน...!!!! และไปทำตามภาค กระแสสังคมพุ่งเป้าไปถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่จะต้องมีส่วนในเรื่องนี้ ทำให้ต้องกลายเป็นแพะรับบาปกันหน้ารับกรรม ถูกสังคมประณาม ทั้งๆ ที่ความจริงแล้ว เรื่องนี้ เกิดขึ้นจากความคิดพลาดของรัฐบาลล้วนๆ ที่ปกปิดความจริงมาโดยตลอด ไม่ออกมาพูดความจริงกับประชาชน ปลดปล่อยเรื่องถูกถามบานปลาย และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม...เมื่อเป็นแบบนี้ประชาชนจะไว้วางใจและจะหาความจริงใจกับรัฐบาลได้อีกหรือ ????

พงษ์พันธ์